

# บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



KPMG Phoomchai Audit Ltd.  
Empire Tower, 50<sup>th</sup>-51<sup>st</sup> Floors  
1 South Sathorn Road, Yannawa  
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand  
Tel +66 2677 2000, Fax +66 2677 2222

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด  
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์  
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทร +66 2677 2000 แฟกซ์ +66 2677 2222

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของค่าความนิยม เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	
อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 9 10 13 และ 14	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>กลุ่มบริษัทและบริษัทที่มีการลงทุนและดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภค ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงที่ผลการดำเนินงานของบางธุรกิจและการลงทุนในบางประเทศอาจไม่เป็นไปตามความคาดการณ์อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาจทำให้เกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่า</p> <p>มูลค่าของค่าความนิยม เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ขึ้นอยู่กับระดับความสำเร็จในการประกอบกิจการให้เกิดผลกำไรในอนาคตซึ่งต้องใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารในการกำหนดรูปแบบและสมมติฐานควบคู่กับการประมาณการความเสี่ยงเกี่ยวเนื่องที่เกิดขึ้นจากการประมาณการการคิดลดกระแสเงินสด ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบดังกล่าวอย่างไร</p> <p>วิธีการตรวจสอบสำหรับกลุ่มบริษัทและบริษัทของข้าพเจ้ารวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการประมาณมูลค่าและวิธีการพิจารณาข้อข้งข้องการลดมูลค่า</li> <li>• พิจารณาการกำหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มบริษัท</li> <li>• พิจารณาประมาณการกระแสเงินสดคิดลดที่ได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร โดยประเมินข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดคิดลดกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงและแผนการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดมูลค่าของเคพีเอ็มจีในการประเมินความเหมาะสมของอัตราคิดลดที่ใช้โดยเปรียบเทียบกับอัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุนของอุตสาหกรรมที่กลุ่มบริษัทดำเนินกิจการอยู่</li> <li>• ทดสอบการคำนวณของประมาณการกระแสเงินสดคิดลด</li> <li>• พิจารณาความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและ</li> <li>• การประเมินความเพียงพอการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</li> </ul>

## เรื่องอื่นๆ

ข้าพเจ้าขอให้ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 เกี่ยวกับการที่บริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนในปี 2559 ส่งผลให้งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ครอบคลุมระยะเวลาสิบสองเดือน ขณะที่ข้อมูลเปรียบเทียบเป็นข้อมูลสำหรับระยะเวลาเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งทำให้ข้อมูลที่นำเสนอในรอบระยะเวลาดังกล่าวไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้น กลุ่มบริษัทและบริษัทได้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40 ในรูปแบบของงบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ และข้อมูลส่วนงานดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งข้าพเจ้าไม่ได้ตรวจสอบและไม่ได้แสดงความเห็นต่อข้อมูลเพิ่มเติมดังกล่าว

## ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้อื่นที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

*ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ*

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัท และบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์ การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและ บริษัท

#### *ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ*

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ กิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความ เชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ กิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบ การเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะ สูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม ภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปรูปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบของกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ



จากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นิตยา เชนฐุโชติรส)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4439

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

23 พฤศจิกายน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
<b>สินทรัพย์</b>		2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	9,929,210	5,059,219	6,848,862	1,734,302
เงินลงทุนชั่วคราว		305	3,963	-	-
ลูกหนี้การค้า	4, 6	2,627,222	2,588,209	569,068	454,969
ลูกหนี้อื่น		620,566	721,253	64,977	35,575
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้อื่น					
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	316,726	418,741	11,548,290	7,030,836
สินค้าคงเหลือ	7	37,761,172	38,145,322	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	4,665,825	3,167,189	31,070	12,396
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>55,921,026</b>	<b>50,103,896</b>	<b>19,062,267</b>	<b>9,268,078</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>					
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	9	78,372,625	78,462,833	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	10	-	-	168,015,496	167,792,016
เงินลงทุนระยะยาวอื่น		168,388	275,378	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและลูกหนี้ระยะยาวอื่น					
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	107,470	97,821	12,164	11,467
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	12	1,522,947	1,208,503	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	48,531,803	47,870,826	111,924	95,707
ค่าความนิยม	14	6,963,821	7,025,111	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น		192,906	212,191	53,729	42,040
สิทธิการเช่า		124,639	137,893	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	15	509,342	372,056	39,341	34,335
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16	1,825,403	1,886,819	251,654	261,028
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>138,319,344</b>	<b>137,549,431</b>	<b>168,484,308</b>	<b>168,236,593</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>194,240,370</b>	<b>187,653,327</b>	<b>187,546,575</b>	<b>177,504,671</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>					
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	17	5,703,438	3,495,328	3,952,815	1,989,550
เจ้าหนี้การค้า	4, 18	4,797,456	4,532,296	-	-
เจ้าหนี้อื่น	19	6,467,508	5,298,375	234,653	215,390
ตัวเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	24,950,451	15,500,615	24,950,451	14,955,640
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้อื่น					
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4, 17	384,157	315,358	37,231,265	50,838,947
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น		4,500	-	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		3,453,496	1,716,489	132,722	114,436
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น		15,929	19,104	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	20	1,893,784	1,941,153	44,618	308,279
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>47,670,719</b>	<b>32,818,718</b>	<b>66,546,524</b>	<b>68,422,242</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>					
เงินกู้ยืมระยะยาวและเจ้าหนี้อื่น					
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4, 17	221	104	27,494,000	1,264,536
หุ้นกู้	17	2,000,000	2,000,000	-	-
ตัวเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	17	8,000,000	25,089,353	8,000,000	24,763,289
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	15	868,303	1,026,732	-	-
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	21	3,088,932	2,886,553	231,038	201,261
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		99,192	119,617	148	122
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>14,056,648</b>	<b>31,122,359</b>	<b>35,725,186</b>	<b>26,229,208</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>61,727,367</b>	<b>63,941,077</b>	<b>102,271,710</b>	<b>94,651,450</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงฐานะการเงิน

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2560	2559	2560	2559
		(พันบาท)			
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
ทุนเรือนหุ้น	22				
ทุนจดทะเบียน		25,155,025	25,155,025	25,155,025	25,155,025
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		25,110,025	25,110,025	25,110,025	25,110,025
ผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ		(19,718,440)	(19,718,440)	31,035	31,035
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	22	17,215,737	17,215,737	17,215,737	17,215,737
กำไรสะสม					
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	23	2,900,000	2,900,000	2,900,000	2,900,000
ยังไม่ได้จัดสรร		106,085,610	86,796,632	39,984,527	37,596,424
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	23	(2,812,926)	7,765,846	33,541	-
<b>รวมส่วนของบริษัทใหญ่</b>		<b>128,780,006</b>	<b>120,069,800</b>	<b>85,274,865</b>	<b>82,853,221</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	11	3,732,997	3,642,450	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>132,513,003</b>	<b>123,712,250</b>	<b>85,274,865</b>	<b>82,853,221</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>194,240,370</b>	<b>187,653,327</b>	<b>187,546,575</b>	<b>177,504,671</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุน

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี	สำหรับงวดเก้าเดือน	สำหรับปี	สำหรับงวดเก้าเดือน
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
(พันบาท)				
<b>รายได้</b>	25			
รายได้จากการขาย	4, 33	189,997,301	139,152,663	-
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ	4	-	-	6,991,238
เงินปันผลรับ	4, 10	5,499	4,984	15,392,990
ดอกเบี้ยรับ	4	42,610	37,490	445,206
กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน		34,895	49,922	56,216
รายได้อื่น	4, 26	616,785	642,515	9,078
<b>รวมรายได้</b>		<b>190,697,090</b>	<b>139,887,574</b>	<b>22,894,728</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	25			
ต้นทุนขาย	4, 7	131,898,650	97,590,784	-
ต้นทุนการให้บริการ	4	-	-	2,291,803
ค่าใช้จ่ายในการขาย	4, 27	18,573,766	13,388,906	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	4, 28	12,000,424	8,790,385	551,692
ต้นทุนทางการเงิน	4, 31	981,337	813,036	2,203,809
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>163,454,177</b>	<b>120,583,111</b>	<b>5,047,304</b>
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)	4, 9			
- ส่วนแบ่งกำไรในการดำเนินงานปกติจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม		4,072,898	3,374,649	-
- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียใน เงินลงทุนอื่นของบริษัทร่วม		8,496,587	-	-
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>		<b>39,812,398</b>	<b>22,679,112</b>	<b>17,847,424</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	32	(5,131,634)	(3,642,816)	(383,202)
<b>กำไรสำหรับปี/งวด</b>		<b>34,680,764</b>	<b>19,036,296</b>	<b>17,464,222</b>
<b>การแบ่งปันกำไร</b>				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		34,509,739	18,919,624	17,464,222
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	11	171,025	116,672	-
<b>กำไรสำหรับปี/งวด</b>		<b>34,680,764</b>	<b>19,036,296</b>	<b>17,464,222</b>
<b>กำไรต่อหุ้น (บาท)</b>	34			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		1.37	0.75	0.70
กำไรต่อหุ้นปรับลด		1.37	0.75	0.70

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี	สำหรับงวดเก้าเดือน	สำหรับปี	สำหรับงวดเก้าเดือน
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
กำไรสำหรับปี/งวด	34,680,764	19,036,296	17,464,222	18,986,756
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
<i>ในกำไรหรือขาดทุน</i>				
การตีราคามูลค่าที่ดินใหม่	13	(141,471)	1,730,671	-
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์				
ประกันภัยสำหรับ โครงการผลประโยชน์พนักงาน				
ที่กำหนดไว้	21	(183,254)	75,358	(12,630)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุน				
เบ็ดเสร็จอื่น	32	64,713	(360,859)	2,526
		<u>(260,012)</u>	<u>1,445,170</u>	<u>(10,104)</u>
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้				
<i>ในกำไรหรือขาดทุน</i>				
ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	4, 9			
- ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการดำเนินงานปกติ				
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		282,863	2,136,647	-
- การรับรู้กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของการเปลี่ยนแปลง				
ส่วนได้เสียในเงินลงทุนเพื่อขายของบริษัทร่วม		(8,506,039)	-	-
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า				
หน่วยงานต่างประเทศ		(2,274,379)	(1,532,917)	-
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุน				
เพื่อขาย		(3,702)	8,726	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุน				
เบ็ดเสร็จอื่น	32	740	8,648	-
		<u>(10,500,517)</u>	<u>621,104</u>	<u>-</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี/งวด - สุทธิจากภาษี		<u>(10,760,529)</u>	<u>2,066,274</u>	<u>(10,104)</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี/งวด		<u>23,920,235</u>	<u>21,102,570</u>	<u>17,454,118</u>
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		23,742,680	20,757,136	17,454,118
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	11	177,555	345,434	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี/งวด		<u>23,920,235</u>	<u>21,102,570</u>	<u>17,454,118</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม														
	กำไรสะสม	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น													
		ส่วนเกิน	ส่วนเกิน	ส่วนเกิน	ส่วนเกิน	ส่วนเกิน	ส่วนเกิน	ส่วนเกิน	ส่วนเกิน	ส่วนเกิน					
		มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า	มูลค่า					
		หุ้นสามัญ	หุ้นสามัญ	หุ้นสามัญ	หุ้นสามัญ	หุ้นสามัญ	หุ้นสามัญ	หุ้นสามัญ	หุ้นสามัญ	หุ้นสามัญ					
		ตามกฎหมาย	ตามกฎหมาย	ตามกฎหมาย	ตามกฎหมาย	ตามกฎหมาย	ตามกฎหมาย	ตามกฎหมาย	ตามกฎหมาย	ตามกฎหมาย					
		จัดสรร	จัดสรร	จัดสรร	จัดสรร	จัดสรร	จัดสรร	จัดสรร	จัดสรร	จัดสรร					
		ยังไม่ได้	ยังไม่ได้	ยังไม่ได้	ยังไม่ได้	ยังไม่ได้	ยังไม่ได้	ยังไม่ได้	ยังไม่ได้	ยังไม่ได้					
		การแปลงใบขาดทุนเบ็ดเสร็จ	การแปลงใบขาดทุนเบ็ดเสร็จ	การแปลงใบขาดทุนเบ็ดเสร็จ	การแปลงใบขาดทุนเบ็ดเสร็จ	การแปลงใบขาดทุนเบ็ดเสร็จ	การแปลงใบขาดทุนเบ็ดเสร็จ	การแปลงใบขาดทุนเบ็ดเสร็จ	การแปลงใบขาดทุนเบ็ดเสร็จ	การแปลงใบขาดทุนเบ็ดเสร็จ					
		ส่วนต่างจาก	ส่วนต่างจาก	ส่วนต่างจาก	ส่วนต่างจาก	ส่วนต่างจาก	ส่วนต่างจาก	ส่วนต่างจาก	ส่วนต่างจาก	ส่วนต่างจาก					
		ผลต่างจาก	ผลต่างจาก	ผลต่างจาก	ผลต่างจาก	ผลต่างจาก	ผลต่างจาก	ผลต่างจาก	ผลต่างจาก	ผลต่างจาก					
		การเปลี่ยนแปลงในขาดทุนเบ็ดเสร็จ	การเปลี่ยนแปลงในขาดทุนเบ็ดเสร็จ	การเปลี่ยนแปลงในขาดทุนเบ็ดเสร็จ	การเปลี่ยนแปลงในขาดทุนเบ็ดเสร็จ	การเปลี่ยนแปลงในขาดทุนเบ็ดเสร็จ	การเปลี่ยนแปลงในขาดทุนเบ็ดเสร็จ	การเปลี่ยนแปลงในขาดทุนเบ็ดเสร็จ	การเปลี่ยนแปลงในขาดทุนเบ็ดเสร็จ	การเปลี่ยนแปลงในขาดทุนเบ็ดเสร็จ					
		ส่วนต่างจาก	ส่วนต่างจาก	ส่วนต่างจาก	ส่วนต่างจาก	ส่วนต่างจาก	ส่วนต่างจาก	ส่วนต่างจาก	ส่วนต่างจาก	ส่วนต่างจาก					
		ส่วนแบ่งกำไร	ส่วนแบ่งกำไร	ส่วนแบ่งกำไร	ส่วนแบ่งกำไร	ส่วนแบ่งกำไร	ส่วนแบ่งกำไร	ส่วนแบ่งกำไร	ส่วนแบ่งกำไร	ส่วนแบ่งกำไร					
		รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม					
		รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม					
		รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม					
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559		25,110,025	(19,718,440)	17,215,737	17,215,737	2,900,000	84,385,026	663,864	3,961,310	7,079	1,360,679	5,992,932	115,885,280	3,380,233	119,265,513
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559															
รายการกับผู้ใช้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้า															
ส่วนของผู้ถือหุ้น															
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น	35	-	-	-	(16,572,616)	-	-	-	-	-	-	(16,572,616)	(97,667)	(16,670,283)	
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท		-	-	-	(16,572,616)	-	-	-	-	-	-	(16,572,616)	(97,667)	(16,670,283)	
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		-	-	-	(16,572,616)	-	-	-	-	-	-	(16,572,616)	(97,667)	(16,670,283)	
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,450	14,450	
รวมรายการกับผู้ใช้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้า		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(83,217)	(16,655,833)	
ส่วนของผู้ถือหุ้น		-	-	-	(16,572,616)	-	-	-	-	-	-	(16,572,616)	(83,217)	(16,655,833)	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด		-	-	-	18,919,624	-	-	-	-	-	-	18,919,624	116,672	19,036,296	
กำไร		-	-	-	64,598	(1,522,591)	1,154,344	4,514	2,136,647	1,772,914	1,837,512	228,762	2,066,274		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	18,984,222	(1,522,591)	1,154,344	4,514	2,136,647	1,772,914	20,757,136	345,434	21,102,570		
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด		-	-	-	18,984,222	(1,522,591)	1,154,344	4,514	2,136,647	1,772,914	20,757,136	345,434	21,102,570		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		25,110,025	(19,718,440)	17,215,737	17,215,737	2,900,000	86,796,632	(858,727)	5,115,654	11,593	3,497,326	7,765,846	120,069,800	3,642,450	123,712,250

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเฟวโรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม												
	กำไรสะสม					องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น							
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ผลต่างจากการ ปรับโครงสร้าง ทางธุรกิจ	ส่วนเกิน มูลค่า หุ้นสามัญ	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ส่วนสำรองอื่น- การจ่ายโดยใช้ หุ้นเป็นเกณฑ์	ผลต่างจาก การแปลงค่า งบการเงิน	ส่วนเกินทุน จากการ งบบุคลากร ตราสารสิทธิ์ (ทิ่บาท)	ส่วนแบ่งกำไร การเปลี่ยนแปลงใน มูลค่าสุทธิรวมของ เงินลงทุนต่อหุ้น ของบริษัทร่วม	รวม องค์ประกอบอื่น ของ ส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท	รวม ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม ผู้ถือหุ้น			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	25,110,025	(19,718,440)	17,215,737	2,900,000	-	(858,727)	5,115,654	11,593	3,497,326	7,765,846	120,069,800	3,642,450	123,712,250
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559													
รายการกับผู้อื่นซึ่งเกิดขึ้นทันทีโดยคงเข้า ส่วนของผู้ถือหุ้น													
การจัดสรรส่วนทุนของผู้ถือหุ้น					33,541					33,541			33,541
ค่าใช้จ่ายแผนการกำหนดค่าตอบแทน พนักงานประจำ													
เงินมีผลให้ผู้ใช้ถือหุ้นของบริษัท					(15,066,015)								(15,161,575)
รวมการจัดสรรส่วนทุนของผู้ถือหุ้น					33,541					33,541			(95,560)
การได้แก่ซึ่งส่วนได้เสียที่มีอำนาจควบคุม													8,552
รวมรายการกับผู้อื่นซึ่งเกิดขึ้นทันทีโดยตรง เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น					33,541					33,541			(87,008)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี													
กำไร					34,509,739								171,025
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					(154,746)		(2,274,083)	(113,139)	(8,223,176)	(10,612,313)	(10,767,059)	6,530	(10,760,529)
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี					34,354,993		(2,274,083)	(113,139)	(8,223,176)	(10,612,313)	23,742,680	177,555	23,920,235
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	25,110,025	(19,718,440)	17,215,737	2,900,000	33,541	(3,132,810)	5,002,515	9,678	(4,725,850)	(2,812,926)	128,780,006	3,732,997	132,513,003

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ผลต่างจากการ ปรับโครงสร้าง ทางธุรกิจ	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ (พันบาท)	ทุนสำรอง ตามกฎหมาย ยังไม่จัดสรร	กำไรสะสม	
สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	25,110,025	31,035	17,215,737	2,900,000	35,178,824	80,435,621
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559						
รายการกับคู่เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น						
เงินปันผล ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	-	-	-	-	(16,572,616)	(16,572,616)
รวมรายการกับคู่เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น	-	-	-	-	(16,572,616)	(16,572,616)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด						
กำไร	-	-	-	-	18,986,756	18,986,756
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	-	-	-	-	3,460	3,460
รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวด	-	-	-	-	18,990,216	18,990,216
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	25,110,025	31,035	17,215,737	2,900,000	37,596,424	82,853,221

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			องค์ประกอบอื่น		
	ผลต่างจากการ ปรับโครงสร้าง ทางธุรกิจ	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม	ทุนสำรองอื่น- การจ่ายโดยใช้ หุ้นเป็นเกณฑ์	รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น	
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม	ทุนสำรองอื่น- การจ่ายโดยใช้ หุ้นเป็นเกณฑ์		
	25,110,025	17,215,737	37,596,424	-	82,853,221	
	31,035	2,900,000				
24	-	-	-	33,541	33,541	
35	-	-	(15,066,015)	-	(15,066,015)	
	-	-	(15,066,015)	33,541	(15,032,474)	
	-	-	17,464,222	-	17,464,222	
	-	-	(10,104)	-	(10,104)	
	-	-	17,454,118	-	17,454,118	
	25,110,025	17,215,737	39,984,527	33,541	85,274,865	
	31,035	2,900,000				
	25,110,025	17,215,737	39,984,527	33,541	85,274,865	

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560  
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

รายการที่ผู้ถือหุ้นเข้าของที่มีบันทึกโดยตรงเข้าสู่ส่วนของผู้ถือหุ้น

ค่าใช้จ่ายแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว  
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นเข้าของที่มีบันทึกโดยตรงเข้าสู่ส่วนของผู้ถือหุ้น

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

กำไร

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี	สำหรับงวดเก้าเดือน	สำหรับปี	สำหรับงวดเก้าเดือน
	สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรสำหรับปี/งวด	34,680,764	19,036,296	17,464,222	18,986,756
<b>รายการปรับปรุง</b>				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,307,684	3,293,208	36,953	22,335
ดอกเบี้ยรับ	(42,610)	(37,490)	(445,206)	(218,744)
ต้นทุนทางการเงิน	981,337	813,036	2,203,809	1,678,840
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	2,274	(2,809)	(58)	(59,255)
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ	6 (5,095)	(5,511)	-	-
ตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ชำนาญการ	50,000	37,500	9,374	7,031
ขาดทุนจากค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)	47,504	(1,541)	-	-
ขาดทุนจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	2,405	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(7,420)	-	-	-
กลับรายการกำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	68,281	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	(2,408)	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14,528	49,960	(306)	1
ขาดทุนจากการซื้อขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)	82,130	(88,057)	-	-
ขาดทุนจากการซื้อขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	92,983	-	-	-
เงินปันผลรับ	(5,499)	(4,984)	(15,392,990)	(17,369,640)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	246,055	187,457	22,754	17,747
ค่าใช้จ่ายโครงการค่าตอบแทนระยะยาว	24 33,541	-	15,005	-
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุนอื่นของบริษัทร่วม	4, 9 (8,496,587)	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรในการดำเนินงานปกติจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	4, 9 (4,072,898)	(3,374,649)	-	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	32 5,131,634	3,642,816	383,202	316,865
	33,108,606	23,545,229	4,296,759	3,381,936
<b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>				
ลูกหนี้การค้า	(32,338)	1,310,168	(114,099)	1,985,806
ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	93,175	363,712	(69,208)	(4,933)
ลูกหนี้อื่น	100,335	(113,536)	(29,402)	(18,262)
สินค้าคงเหลือ	336,646	(2,941,425)	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,461,555)	861,729	(18,674)	9,371
เจ้าหนี้การค้า	264,806	(318,943)	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	67,018	49,467	256,855	91,742
เจ้าหนี้อื่น	1,012,786	478,159	21,985	107,137
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(47,369)	(349,922)	(263,661)	176,698
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(226,901)	(78,976)	(5,607)	(12,269)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(7,364)	(3,127)	26	-
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	33,207,845	22,802,535	4,074,974	5,717,226
จ่ายภาษีเงินได้	(3,634,833)	(4,314,120)	(367,396)	(202,554)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	29,573,012	18,488,415	3,707,578	5,514,672

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี	สำหรับงวดเก้าเดือน	สำหรับปี	สำหรับงวดเก้าเดือน
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(พันบาท)			
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
รับดอกเบี้ย	42,019	35,520	454,670	259,662
รับเงินปันผล	2,273,453	2,355,752	15,392,990	17,369,640
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)	3,658	(1)	-	-
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	(15,757,081)	(7,161,100)
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องลดลง	-	-	11,317,210	7,151,300
เงินสดจ่ายสำหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(230,980)	(351,750)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม	9,467	14,450	7,500	-
เงินสดจ่ายสำหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม	(1,694)	-	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	42,420	-	-	-
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	22,483	-	-
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(5,507,441)	(2,954,297)	(46,666)	(42,001)
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	155,969	132,316	744	56
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(49,769)	(56,355)	(17,902)	(10,558)
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,396	1,210	70	-
สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	(23,779)	2,656	-	-
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(3,053,301)</b>	<b>(446,266)</b>	<b>11,120,555</b>	<b>17,215,249</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
จ่ายดอกเบี้ย	(791,059)	(942,360)	(1,974,620)	(1,847,680)
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(15,066,015)	(16,572,616)	(15,066,015)	(16,572,616)
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(95,560)	(97,667)	-	-
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	(1,072,120)	(375,737)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	21,665,431	3,768,903	20,050,000	2,700,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(18,343,772)	(7,750,000)	(18,050,000)	(6,350,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	4,500	-	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	29,492,921	32,342,400
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(43,395,323)	(38,862,300)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	27,494,000	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(1,264,536)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้	8,000,000	11,000,000	8,000,000	10,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(15,869,509)	(4,633,731)	(15,000,000)	(3,000,000)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(21,568,104)</b>	<b>(15,603,208)</b>	<b>(9,713,573)</b>	<b>(21,590,196)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
งบกระแสเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี	สำหรับงวดเก้าเดือน	สำหรับปี	สำหรับงวดเก้าเดือน
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
			(พันบาท)	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	4,951,607	2,438,941	5,114,560	1,139,725
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559				
และ 1 มกราคม 2559	5,059,219	3,489,986	1,734,302	594,577
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ	(81,616)	(869,708)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน	5	9,929,210	6,848,862	1,734,302
<b>รายการที่ไม่เป็นเงินสด</b>				
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่จะเรียกชำระตามข้อตกลง	-	-	-	24,950,000
เข้าหนี้ค่าสินทรัพย์	643,402	500,249	4,002	3,203
ลูกหนี้อื่นค่าตอบแทนระยะยาว-หุ้น	-	-	18,536	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ	สารบัญ
1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
3	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6	ลูกหนี้การค้า
7	สินค้าคงเหลือ
8	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
9	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
10	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
11	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
12	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
13	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
14	ค่าความนิยม
15	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
16	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
17	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
18	เจ้าหนี้การค้า
19	เจ้าหนี้อื่น
20	หนี้สินหมุนเวียนอื่น
21	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
22	ทุนเรือนหุ้น
23	สำรอง
24	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - แผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว
25	ส่วนงานดำเนินงาน
26	รายได้อื่น
27	ค่าใช้จ่ายในการขาย
28	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
29	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
30	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ	สารบัญ
31	ต้นทุนทางการเงิน
32	ภาษีเงินได้
33	สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
34	กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
35	เงินปันผล
36	เครื่องมือทางการเงิน
37	ภาวะผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
38	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
39	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
40	ข้อมูลเพิ่มเติม

# บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

### 1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนพฤษภาคม 2549

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุนและให้บริการด้านการจัดการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและการจัดจำหน่าย เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์และไม่ผสมแอลกอฮอล์ และอาหาร รายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ กิจการจัดตั้ง	บริษัทถือหุ้นร้อยละ		
			30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	
<b>บริษัทย่อยทางตรง</b>					
1 บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	ผลิตเบียร์ น้ำดื่มและน้ำโซดา	ไทย	100.00	100.00	
2 บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด	ผลิตเบียร์ น้ำดื่มและน้ำโซดา	ไทย	100.00	100.00	
3 บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตเบียร์ น้ำดื่มและน้ำโซดา	ไทย	100.00	100.00	
4 บริษัท แสงโสม จำกัด	ผลิตสุรา	ไทย	100.00	100.00	
5 บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด	ผลิตสุรา	ไทย	100.00	100.00	
6 บริษัท มงคลสมัย จำกัด	ผลิตสุรา	ไทย	100.00	100.00	
7 บริษัท ธนภักดี จำกัด	ผลิตสุรา	ไทย	100.00	100.00	
8 บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด	ผลิตสุรา	ไทย	100.00	100.00	
9 บริษัท สุราบายีชั่น จำกัด	ผลิตสุรา	ไทย	100.00	100.00	
10 บริษัท อธิมาตร จำกัด	ผลิตสุรา	ไทย	100.00	100.00	
11 บริษัท เอส. เอส. การสุรา จำกัด	ผลิตสุรา	ไทย	100.00	100.00	
12 บริษัท แก่นขวัญ จำกัด	ผลิตสุรา	ไทย	100.00	100.00	
13 บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด	ผลิตสุรา	ไทย	100.00	100.00	
14 บริษัท สุรากระทิ้งแดง (1988) จำกัด	ผลิตสุรา	ไทย	100.00	100.00	

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ กิจการจัดตั้ง	บริษัทถือหุ้นร้อยละ	
				30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559
<b>บริษัทย่อยทางตรง (ต่อ)</b>					
15	บริษัท ยูไนเต็ควาโนเออร์ แอนด์ ดิสทริบิวทอรี จำกัด	ผลิตสุรา	ไทย	100.00	100.00
16	บริษัท สยามธุรกิจ จำกัด	ผลิตสุรา	ไทย	100.00	100.00
17	บริษัท นทีชัย จำกัด	ผลิตสุรา	ไทย	100.00	100.00
18	บริษัท หลักชัยค้าสุรา จำกัด	ผลิตสุรา	ไทย	100.00	100.00
19	บริษัท สุราพิเศษทิพพรฯ จำกัด	ผลิตสุรา	ไทย	100.00	100.00
20	บริษัท ประมวลผล จำกัด	ผลิตและจัดจำหน่ายสุรา	ไทย	100.00	100.00
21	บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด	ธุรกิจลงทุน	ไทย	100.00	100.00
22	บริษัท ป้อมกิง จำกัด	ผู้จัดจำหน่ายเบียร์ น้ำดื่มและโซดา	ไทย	100.00	100.00
23	บริษัท ป้อมคลัง จำกัด	ผู้จัดจำหน่ายเบียร์ น้ำดื่มและโซดา	ไทย	100.00	100.00
24	บริษัท ป้อมโชค จำกัด	ผู้จัดจำหน่ายเบียร์ น้ำดื่มและโซดา	ไทย	100.00	100.00
25	บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด	ผู้จัดจำหน่ายเบียร์ น้ำดื่มและโซดา	ไทย	100.00	100.00
26	บริษัท ป้อมบูรพา จำกัด	ผู้จัดจำหน่ายเบียร์ น้ำดื่มและโซดา	ไทย	100.00	100.00
27	บริษัท ป้อมพลัง จำกัด	ผู้จัดจำหน่ายเบียร์ น้ำดื่มและโซดา	ไทย	100.00	100.00
28	บริษัท ป้อมนคร จำกัด	ผู้จัดจำหน่ายเบียร์ น้ำดื่มและโซดา	ไทย	100.00	100.00
29	บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำกัด	ผู้จัดจำหน่ายเบียร์ น้ำดื่มและโซดา	ไทย	100.00	100.00
30	บริษัท นำยุค จำกัด	ผู้จัดจำหน่ายสุรา และ เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์	ไทย	100.00	100.00
31	บริษัท นำกิจการ จำกัด	ผู้จัดจำหน่ายสุรา และ เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์	ไทย	100.00	100.00
32	บริษัท นำพลัง จำกัด	ผู้จัดจำหน่ายสุรา และ เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์	ไทย	100.00	100.00
33	บริษัท นำเมือง จำกัด	ผู้จัดจำหน่ายสุรา และ เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์	ไทย	100.00	100.00
34	บริษัท นำนคร จำกัด	ผู้จัดจำหน่ายสุรา และ เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์	ไทย	100.00	100.00
35	บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	ผู้จัดจำหน่ายสุรา และ เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์	ไทย	100.00	100.00
36	บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	ผู้จัดจำหน่ายสุรา และ เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์	ไทย	100.00	100.00
37	บริษัท นำทิพย์ จำกัด	ผู้จัดจำหน่ายสุรา และ เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์	ไทย	100.00	100.00

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ กิจการจัดตั้ง	บริษัทถือหุ้นร้อยละ	
			30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559
<b>บริษัทย่อยทางตรง (ต่อ)</b>				
38 บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ผู้จำหน่ายเบียร์ สุรา และ เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์	ไทย	100.00	100.00
39 บริษัท โฮเรก้า แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ผู้จำหน่ายเบียร์ สุรา และ เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์	ไทย	100.00	100.00
40 บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ผู้จำหน่ายเบียร์ สุรา และ เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์	ไทย	100.00	100.00
41 บริษัท ทิพย์ชโลธร จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายเบียร์ สุรา และ เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์	ไทย	100.00	100.00
42 บริษัท กฤตยบุญ จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายเบียร์ สุรา และ เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์	ไทย	100.00	100.00
43 บริษัท สุราทิพย์ จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายเบียร์ สุรา และ เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์	ไทย	100.00	100.00
44 บริษัท สุนทรภิรมย์ จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายเบียร์ สุรา และ เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์	ไทย	100.00	100.00
45 บริษัท ภิรมย์สุรางค์ จำกัด	ตัวแทนจำหน่ายเบียร์ สุรา และ เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์	ไทย	100.00	100.00
46 บริษัท ไทยโมลาส จำกัด	จัดจำหน่ายกากน้ำตาล	ไทย	99.72	99.72
47 บริษัท อาหารเสริม จำกัด	จัดจำหน่ายอาหารสัตว์และปุย	ไทย	100.00	100.00
48 บริษัท แพนอินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	จัดจำหน่ายวัสดุและ บริการจัดซื้อจัดจ้าง	ไทย	100.00	100.00
49 บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด	ผลิตอิฐ	ไทย	100.00	100.00
50 บริษัท ดั่งไม้ไผ่ไทย จำกัด	ผลิตดั่งไม้ไผ่	ไทย	100.00	100.00
51 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี จำกัด	ผลิตและจัดจำหน่ายก๊าซชีวภาพ	ไทย	100.00	100.00
52 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด	จัดจำหน่ายขวด	ไทย	100.00	100.00
53 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	บริการขนส่งและจัดจำหน่าย	ไทย	100.00	100.00
54 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	ให้บริการด้านโฆษณา และส่งเสริมการตลาด	ไทย	100.00	100.00
55 บริษัท ทศภาค จำกัด	ธุรกิจโฆษณา	ไทย	100.00	100.00
56 บริษัท ซ้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ให้บริการด้านโฆษณา และประชาสัมพันธ์	ไทย	100.00	100.00
57 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำกัด	จัดอบรม	ไทย	100.00	100.00
58 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรนด จำกัด	ถือครองเครื่องหมายการค้า	ไทย	100.00	100.00



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ กิจการจัดตั้ง	บริษัทถือหุ้นร้อยละ	
			30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559
<b>บริษัทย่อยทางตรง (ต่อ)</b>				
59 บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด	ถือครองเครื่องหมายการค้า และผลิตหัวเชื้อเบียร์	ไทย	100.00	100.00
60 บริษัท เบียร์อาชา จำกัด	ถือครองเครื่องหมายการค้า และผลิตหัวเชื้อเบียร์	ไทย	100.00	100.00
61 บริษัท ไทยครีกรังค์ จำกัด <sup>8</sup>	จัดจำหน่ายเครื่องดื่ม	ไทย	100.00	100.00
62 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	กิจการภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น และจัดจำหน่าย อาหารและเครื่องดื่ม	ไทย	79.66	79.66
63 บริษัท ซี เอ ซี จำกัด	บริหารจัดการศูนย์ประชามศเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC)	ไทย	100.00	100.00
64 International Beverage Holdings Limited	ธุรกิจลงทุน	ฮ่องกง	100.00	100.00
65 บริษัท เบฟโค จำกัด <sup>4</sup>	ธุรกิจลงทุน	ไทย	100.00	100.00
66 บริษัท ช้างคอร์ปอเรชั่น จำกัด <sup>4</sup>	ธุรกิจลงทุน	ไทย	100.00	100.00
67 บริษัท เบฟเทค จำกัด	ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	ไทย	100.00	-
68 บริษัท น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด	วิสาหกิจเพื่อสังคม	ไทย	100.00	-
69 บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	บริหารจัดการทรัพย์สินและบริการ	ไทย	100.00	-
70 บริษัท เอเยนต์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มไม่ผสม แอลกอฮอล์	ไทย	100.00	-
71 บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้ง จำกัด	ธุรกิจลงทุน	ไทย	100.00	-
<b>บริษัทย่อยทางอ้อม</b>				
72 บริษัท สุราไทยท่า จำกัด <sup>9</sup>	ผลิตและจัดจำหน่ายสุรา	ไทย	99.90	99.90
73 บริษัท สุราพิเศษสแตนดี จำกัด <sup>10</sup>	จัดจำหน่ายสุรา	ไทย	100.00	100.00
74 บริษัท สุราพิเศษสัมพันธมิตร จำกัด <sup>11</sup>	จัดจำหน่ายสุรา	ไทย	100.00	100.00
75 บริษัท โออิชิ เทรดคิง จำกัด <sup>2</sup>	ผลิตและจัดจำหน่าย อาหารและเครื่องดื่ม	ไทย	79.66	79.66
76 บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด <sup>2</sup>	ร้านอาหารญี่ปุ่น	ไทย	79.66	79.66
77 บริษัท โออิชิ สแน็ค จำกัด <sup>2</sup>	ธุรกิจอาหารว่างในอนาคต	ไทย	79.66	79.66
78 Oishi International Holdings Limited <sup>2</sup>	จัดจำหน่ายเครื่องดื่ม ในต่างประเทศ	ฮ่องกง	79.66	79.66
79 บริษัท เบียร์ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด <sup>12</sup>	หยุดดำเนินกิจการ	ไทย	100.00	100.00
80 บริษัท สุราแม่โขง จำกัด <sup>13</sup>	ให้บริการคำปรึกษา	ไทย	100.00	100.00

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ กิจการจัดตั้ง	บริษัทถือหุ้นร้อยละ	
			30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559
<b>บริษัทย่อยทางอ้อม (ต่อ)</b>				
81 บริษัท ซ้าง คอร์ป จำกัด <sup>14</sup>	ให้บริการด้านโฆษณา และประชาสัมพันธ์	ไทย	100.00	100.00
82 บริษัท เบียร์โค จำกัด <sup>1</sup>	ธุรกิจลงทุน	ฮ่องกง	100.00	100.00
83 บริษัท เวลวอเตอร์ จำกัด <sup>1</sup>	ธุรกิจลงทุน	ฮ่องกง	100.00	100.00
84 บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด <sup>5</sup>	ธุรกิจร้านอาหาร	ไทย	100.00	100.00
85 InterBev (Singapore) Limited <sup>1</sup>	การตลาดและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์	สิงคโปร์	100.00	100.00
86 InterBev (Cambodia) Co., Ltd. <sup>1</sup>	หยุดดำเนินการ	กัมพูชา	100.00	100.00
87 InterBev Malaysia Sdn. Bhd. <sup>1</sup>	จัดจำหน่ายเครื่องดื่ม และให้บริการด้านตลาด	มาเลเซีย	100.00	100.00
88 Best Spirits Company Limited <sup>1</sup>	จัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ฮ่องกง	100.00	100.00
89 International Beverage Holdings (UK) Limited <sup>1</sup>	ธุรกิจลงทุน	สหราชอาณาจักร	100.00	100.00
90 International Beverage Holdings (China) Limited <sup>1</sup>	ธุรกิจลงทุน	ฮ่องกง	100.00	100.00
91 Beer Chang International Limited <sup>1</sup>	หยุดดำเนินการ	สิงคโปร์	100.00	100.00
92 International Beverage Trading Limited <sup>1</sup>	จัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	เบอร์มิวดา	100.00	100.00
93 InterBev Investment Limited <sup>1</sup>	ธุรกิจลงทุน	ฮ่องกง	100.00	100.00
94 International Beverage Vietnam Co., Ltd. <sup>1</sup>		สาธารณรัฐ สังคมนิยม เวียดนาม	100.00	-
95 International Beverage Holdings (Singapore) Pte. Limited <sup>1</sup>	ธุรกิจลงทุน	สิงคโปร์	100.00	-
96 BevCo Limited <sup>1</sup>	หยุดดำเนินการ	ฮ่องกง	100.00	-
97 International Beverage Holdings Limited USA, Inc. <sup>1</sup>	จัดจำหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์	สหรัฐอเมริกา	100.00	100.00
98 Super Brands Company Pte. Ltd. <sup>1</sup>	ถือครองเครื่องหมายการค้า	สิงคโปร์	100.00	100.00
<b>บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม</b>				
99 Blairmhor Limited <sup>1</sup>	ธุรกิจลงทุน	สหราชอาณาจักร	100.00	100.00
100 Inver House Distillers Limited <sup>1</sup>	ผลิตและจัดจำหน่ายสุรา	สหราชอาณาจักร	100.00	100.00
101 InterBev Trading (China) Limited <sup>1</sup>	จัดจำหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์	สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	100.00	100.00

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ กิจการจัดตั้ง	บริษัทถือหุ้นร้อยละ	
			30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559
<b>บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม (ต่อ)</b>				
102 Yunnan Yulinquan Liquor Co., Ltd. <sup>1</sup>		สาธารณรัฐ ประชาชนจีน	100.00	100.00
	ผลิตสุรา			
103 InterBev Trading (Hong Kong) Limited <sup>1</sup>	ธุรกิจลงทุนและจัดจำหน่าย เครื่องดื่ม	ฮ่องกง	100.00	100.00
104 Blairmhor Distillers Limited <sup>1</sup>	หยุดดำเนินการ	สหราชอาณาจักร	100.00	100.00
105 Wee Beastie Limited <sup>1</sup>	หยุดดำเนินการ	สหราชอาณาจักร	100.00	100.00
106 Moffat & Towers Limited <sup>1</sup>	หยุดดำเนินการ	สหราชอาณาจักร	100.00	100.00
107 Glen Calder Blenders Limited <sup>1</sup>	หยุดดำเนินการ	สหราชอาณาจักร	100.00	100.00
108 Hankey Bannister & Company Limited <sup>1</sup>	หยุดดำเนินการ	สหราชอาณาจักร	100.00	100.00
109 R. Carmichael & Sons Limited <sup>1</sup>	หยุดดำเนินการ	สหราชอาณาจักร	100.00	100.00
110 J MacArthur Junior & Company Limited <sup>1</sup>	หยุดดำเนินการ	สหราชอาณาจักร	100.00	100.00
111 Mason & Summers Limited <sup>1</sup>	หยุดดำเนินการ	สหราชอาณาจักร	100.00	100.00
112 James Catto & Company Limited <sup>1</sup>	หยุดดำเนินการ	สหราชอาณาจักร	100.00	100.00
113 The Knockdhu Distillery Co., Ltd. <sup>1</sup>	หยุดดำเนินการ	สหราชอาณาจักร	100.00	100.00
114 Speyburn-Glenlivet Distillery Co., Ltd. <sup>1</sup>	หยุดดำเนินการ	สหราชอาณาจักร	100.00	100.00
115 The Pulteney Distillery Co., Ltd. <sup>1</sup>	หยุดดำเนินการ	สหราชอาณาจักร	100.00	100.00
116 The Balblair Distillery Co., Ltd. <sup>1</sup>	หยุดดำเนินการ	สหราชอาณาจักร	100.00	100.00
117 Interbev Timor, Unipessoal, Lda. <sup>1</sup>		สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ติมอร์-เลสเต	100.00	100.00
	หยุดดำเนินการ			
118 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) <sup>1</sup>	ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม	ไทย	64.67	64.66
119 บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด <sup>1</sup>	ธุรกิจลงทุน	ไทย	64.67	64.66
120 บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด <sup>1</sup>	ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม	ไทย	64.67	64.66
121 บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จำกัด <sup>1</sup>	บริการพัฒนาบุคลากร และองค์กร	ไทย	64.67	64.66
122 Great Brands Limited <sup>1</sup>	บริหารตราสินค้า	ฮ่องกง	64.67	64.66
123 บริษัท เครื่องดื่มแรงเฮอร์ (2008) จำกัด <sup>1</sup>	ผลิตและจำหน่าย เครื่องดื่มชูกำลัง	ไทย	64.67	64.66
124 บริษัท เอส. พี. เอ็ม. อาหารและเครื่องดื่ม จำกัด <sup>1</sup>	ผลิตและจัดจำหน่าย น้ำดื่มและเครื่องดื่มชูกำลัง และตัวแทนจำหน่ายสุรา	ไทย	99.84	99.84
125 บริษัท ช้างเบียร์ จำกัด <sup>1</sup>	ธุรกิจลงทุน	ไทย	100.00	100.00

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ชื่อกิจการ	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ กิจการจัดตั้ง	บริษัทถือหุ้นร้อยละ	
			30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559
<b>บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม (ต่อ)</b>				
126 บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด <sup>1</sup>	ธุรกิจลงทุน	ไทย	100.00	100.00
127 Oishi F&B (Singapore) Ple. Ltd. <sup>2</sup>	ธุรกิจบริหารตราสินค้า และให้คำปรึกษา	สิงคโปร์	79.66	79.66
128 Oishi Myanmar Limited <sup>2</sup>	ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น	สาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมาร์	43.81	43.81
129 Oishi Group Limited Liability Company <sup>2</sup>	บริการให้คำปรึกษา การบริหารด้านการตลาด	สาธารณรัฐ สังคมนิยม เวียดนาม	79.66	79.66
130 บริษัท ก้อยเกี่ยว จำกัด <sup>7</sup>	ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม	ไทย	51.00	51.00
131 บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด <sup>7</sup>	ธุรกิจร้านเบเกอรี่	ไทย	70.00	70.00
132 บริษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด <sup>7</sup>	ธุรกิจร้านอาหาร	ไทย	100.00	-
133 บริษัท เคอะคิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด <sup>7</sup>	ธุรกิจร้านอาหาร	ไทย	100.00	-
<b>บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม</b>				
134 Fraser and Neave, Limited <sup>3</sup>	ผลิตและจัดจำหน่าย อาหารและเครื่องดื่ม และสิ่งพิมพ์	สิงคโปร์	28.50	28.53
135 Frasers Centrepoint Limited <sup>3</sup>	การพัฒนาและลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์	สิงคโปร์	28.39	28.44
<b>บริษัทร่วมของบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม</b>				
136 Liquorland Limited <sup>3</sup>	ลิขสิทธิ์	สหราชอาณาจักร	49.49	49.49
137 บริษัท เฟ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด <sup>6</sup>	ผลิตและจัดจำหน่าย บรรจุภัณฑ์พลาสติก	ไทย	25.87	25.86

<sup>1</sup> บริษัทย่อยทางตรงหรือทางอ้อมของ International Beverage Holdings Limited

<sup>2</sup> บริษัทย่อยทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัท โออิชิ จำกัด (มหาชน)

<sup>3</sup> บริษัทร่วมทางอ้อมของ International Beverage Holdings Limited

<sup>4</sup> บริษัทถือหุ้นทางตรงร้อยละ 51 และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 49

<sup>5</sup> บริษัทถือหุ้นทางตรงร้อยละ 25 และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 75

<sup>6</sup> บริษัทร่วมทางตรงของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

<sup>7</sup> บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด

<sup>8</sup> บริษัทถือหุ้นทางตรงร้อยละ 95 และถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 5

<sup>9</sup> บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ถังไม้ไผ่ไทย จำกัด

## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

- <sup>10</sup> บริษัท ถังไม้ไอศไทย จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 41.45 บริษัท สุราไทยท่า จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 40 และบริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 18.55
- <sup>11</sup> บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท สุราพิเศษสหสันต์ จำกัด
- <sup>12</sup> บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท เบียร์ช้าง จำกัด
- <sup>13</sup> บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท สุราบางเข้ขัน จำกัด
- <sup>14</sup> บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 Oishi Myanmar Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (4.50 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) จากเดิม 2.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (2.10 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) โดยได้มีการชำระมูลค่าหุ้นส่วนที่เพิ่มขึ้นบางส่วนจำนวน 0.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในเดือนตุลาคม 2559 รวมมีทุนที่ออกและชำระแล้วเป็น 2.70 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 International Beverage Vietnam Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศเวียดนาม โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 200,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็น 300,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมี International Beverage Holding Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้นทั้งหมด

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการบริหารมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในหลักการให้ InterBev (Singapore) Limited (“IBS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 5.60 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ทั้งนี้ IBS ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจาก 66.74 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (66.74 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์) เป็น 72.34 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (72.34 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์)

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 International Beverage Holdings (Singapore) Pte. Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศสิงคโปร์ โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยมี International Beverage Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้นทั้งหมด

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 บริษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมี บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 BevCo Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศฮ่องกง โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 10,000 เหรียญฮ่องกง โดยมี International Beverage Holding Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้นทั้งหมด

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมี บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 บริษัท ได้ขายหุ้นในบริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด ออกไปร้อยละ 75 ของทุนที่ชำระแล้วเป็นเงิน 7.50 ล้านบาท ให้แก่บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเพื่อการจัดการโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจ ทำให้บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด เปลี่ยนเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ได้มีมติอนุมัติการดำเนินโครงการการจัดกลุ่มธุรกิจของบริษัทย่อยภายในกลุ่มบริษัทโออิชิเพื่อส่งเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโออิชิมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดให้บริษัท โออิชิ สเน็ค จำกัด (“โออิชิ สเน็ค”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เป็นผู้ดำเนินธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารกึ่งสำเร็จรูปและอาหารสำเร็จรูป รวมถึงการผลิตและจัดส่งวัตถุดิบด้านอาหารให้แก่ร้านอาหารต่างๆ ภายในกลุ่มบริษัทโออิชิ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว โออิชิ สเน็ค จะทำการซื้อทรัพย์สินอันได้แก่ ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวจากบริษัท โออิชิ เทคดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ตามราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระ มูลค่าการดำเนินโครงการทั้งหมดประมาณ 950 ล้านบาท และมีกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการประมาณเดือนมีนาคม 2561 โดยโออิชิ สเน็คจะดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทและเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,000 ล้านบาท (10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) จากเดิมทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท (800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว หุ้นละ 100 บาท ) โดยจะมีการชำระมูลค่าหุ้นเต็มจำนวนก่อนการดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับโครงการดังกล่าว

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 บริษัท โออิชิ สเน็ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้รับชำระค่าหุ้นเต็มตามจำนวนทุนจดทะเบียนจำนวน 80 ล้านบาท (800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) จากเดิมที่ได้รับชำระแล้วจำนวน 52 ล้านบาท (800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้วหุ้นละ 65 บาท)

## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

## 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

### (ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ในเบื้องต้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเรื่อง การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่นๆ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 39

### (ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้ที่ใช้ทางเลือกในการวัดมูลค่าในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน

#### รายการ

สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขาย  
ที่ดิน  
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

#### เกณฑ์การวัดมูลค่า

มูลค่ายุติธรรม  
การตีราคาใหม่  
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่กำหนดไว้  
ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ฅ)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(ค) **สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน**

งบการเงินนี้แสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปรับพิเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้เห็นเป็นหลักฐานบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง) **การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ**

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ และข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึก โดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

**ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ**

ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สำคัญซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงจำนวนเงินที่รับรู้ในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (น)	ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9	การคำนวณมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13	การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14	การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยม
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15	การใช้ประโยชน์ของขาดทุนทางภาษี
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21	การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของ โครงการผลประโยชน์พนักงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24	การวัดมูลค่าของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36	การตีมูลค่าของเครื่องมือทางการเงิน



## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

#### การวัดมูลค่ายุติธรรม

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อกำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทกำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญอย่างสม่ำเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผู้ประเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุปเกี่ยวกับการวัดมูลค่า รวมถึงการจัดระดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม

ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าที่มีนัยสำคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัท

เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

หากข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้

- หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36 เครื่องมือทางการเงิน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(จ) **การเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี**

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทจากเริ่มต้นวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็นเริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน ต่อมาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี โดยบริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และได้รับการอนุมัติจากกรมสรรพากรแล้ว ส่งผลให้รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เปลี่ยนแปลงของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยงบการเงินสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้ถูกจัดทำสำหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือนเท่านั้น ดังนั้นตัวเลขซึ่งแสดงเปรียบเทียบในงบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้

3 **นโยบายการบัญชีที่สำคัญ**

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อ ไปนี้ ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) **เกณฑ์ในการจัดทำงานงบการเงินรวม**

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วม

**การรวมธุรกิจ**

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริษัท ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อำนาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การกำหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอำนาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง

## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ค่าความนิยมถ่วงมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จำนวน ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและ หนี้สินที่รับมาซึ่งมูลค่า ณ วันที่ซื้อ

สิ่งตอบแทนที่โอนให้ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำระ ให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริษัท ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึง มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและมูลค่าของโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ออกแทนโครงการของผู้ถูกซื้อเมื่อรวมธุรกิจ หากการรวมธุรกิจมีผลให้สิ้นสุดความสัมพันธ์ของโครงการเดิมระหว่างกลุ่มบริษัทและผู้ถูกซื้อ ให้ใช้ราคาต่ำกว่าระหว่างมูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามทีระบุในสัญญาและมูลค่าองค์ประกอบ นอกตลาดไปหักจากสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่ง เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของกลุ่มบริษัทที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

#### *การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน*

การรวมธุรกิจซึ่งเกิดจากการโอนส่วนได้เสียในกิจการภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นซึ่งควบคุมกลุ่มบริษัท ถือเป็น การเข้าครอบครองเสมือนว่าได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันต้นงวดของปีเปรียบเทียบก่อนหน้าสุดหรือ ณ วันที่มีการรวมธุรกิจ ภายใต้การควบคุมเดียวกันแล้วแต่วันใดจะหลังกว่า เพื่อปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ สินทรัพย์และหนี้สินที่ ได้มาจะถูกรับรู้ด้วยมูลค่าตามบัญชีก่อนการจัดทำงบการเงินรวมภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นที่กลุ่มบริษัทมีส่วน ควบคุม ส่วนประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของที่ได้มาจากการรวมธุรกิจถือเป็นส่วนหนึ่งของทุนของกลุ่มบริษัท เว้นแต่ส่วนที่ได้มานั้น ได้รับความรู้เป็นส่วนหนึ่งของส่วนเกินมูลค่าหุ้น เงินสดจ่ายในการรวมธุรกิจรับรู้โดยตรงในส่วน ของเจ้าของ

## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

#### บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

#### ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจ้าของ

#### การสูญเสียการควบคุม

เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจ้าของที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยนั้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่สูญเสียการควบคุม

#### ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทำรายการ ภายหลังจากรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญหรือการควบคุมร่วม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

*การตัดรายการในงบการเงินรวม*

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจาก รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจาก รายการกับบริษัทร่วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

**(ข) เงินตราต่างประเทศ**

*รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ*

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

*หน่วยงานในต่างประเทศ*

สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

ค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ วันที่เกิดรายการ

## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่ถูกปันส่วนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจำหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ทำให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญหรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นกำไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึ่งของกำไรขาดทุนจากการจำหน่าย หากกลุ่มบริษัทจำหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพียงบางส่วนแต่ยังคงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปันส่วนให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม หากกลุ่มบริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพียงบางส่วนโดยที่กลุ่มบริษัทยังคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมที่มีสาระสำคัญอยู่ กลุ่มบริษัทต้องจัดประเภทยอดสะสมบางส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นกำไรหรือขาดทุน

รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการชำระหนี้หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะชำระเงินในอนาคตอันใกล้ กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

#### (ค) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกนำมาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและความเสี่ยงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า

สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาราคาสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าได้แสดงเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินและรับรู้เมื่อมีการชำระเงิน

#### (ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเพื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(จ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมิน โดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(ฉ) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณ โดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้าคำนวณ โดยการใช้ต้นทุนมาตรฐานซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ยรวมการปันส่วนของค่าเสียหายการผลิตอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

(ช) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สิน) ที่คาดว่ามูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป จัดเป็นประเภทสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายสินทรัพย์ (หรือส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) วัดมูลค่าด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกนำไปปันส่วนให้กับค่าความนิยมเป็นลำดับแรก แล้วจึงปันส่วนให้กับยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัดส่วน ยกเว้นไม่ปันส่วนรายการขาดทุนให้กับสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับการลดมูลค่าในครั้งแรกและผลกำไรและขาดทุนจากการจากการวัดมูลค่าในภายหลังรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ผลกำไรรับรู้ไม่เกิน ยอดผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

(ซ) เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น

ตราสารหนี้ซึ่งกลุ่มบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกำหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดแสดงในราคาทุนตัดจำหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อเท่ากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ

ตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อขาย ภายหลังการรับรู้มูลค่าในครั้งแรก เงินลงทุนเพื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดจำหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้ากำไรหรือขาดทุน ในกรณีที่เงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อขายจะใช้ราคาเสนอซื้อ ณ วันที่รายงาน

การจำหน่ายเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถ่วงน้ำหนักปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด



**บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**

**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**

**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560**

**(ณ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน**

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม

ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 20 ปี

**(ณ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์**

*การรับรู้และการวัดมูลค่า*

*สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ*

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ยกเว้นที่ดินที่แสดงด้วยราคาที่เป็นใหม่ ราคาที่เป็นใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรมซึ่งกำหนดจากเกณฑ์การใช้งานของสินทรัพย์ที่มีอยู่จริง ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม นอกจากนี้ต้นทุนอาจรวมถึงกำไรหรือขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งถูกโอนจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือ ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ จำนวนเงินที่บันทึกอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์จะถูกโอนไปยังกำไรสะสม

#### สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัท ได้รับส่วนใหญ่ของความเสียหายและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อให้ให้อัตรดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

#### สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่

การตีราคาใหม่ดำเนินการ โดยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่มีความเป็นอิสระอย่างสม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการประเมินราคาที่ดินทุกๆ สามถึงห้าปี หรือเมื่อมีปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อมูลค่าที่ดิน เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างมีสาระสำคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน

มูลค่าของสินทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีที่เคยประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงและรับรู้ขาดทุนในกำไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันนั้นแล้ว ในกรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่ จะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนสำหรับมูลค่าที่ลดลงเฉพาะจำนวนที่ลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันนั้น ในกรณีที่มีการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ที่จำหน่ายจะ โอนโดยตรงไปยังกำไรสะสมและไม่รวมในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์

## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

#### ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้น ได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

#### ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	3 ถึง 30 ปี
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	5 ถึง 40 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	5 ถึง 33 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	3 ถึง 40 ปี
ถังไม้โอ๊ค	10 ถึง 20 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 ถึง 11 ปี
ยานพาหนะ	3 ถึง 10 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

#### (ฉ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

##### ค่าความนิยม

ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน การรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยม ได้อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 3 (ก) ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม สำหรับตราสารทุน - การบัญชีด้านผู้ลงทุนมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน และผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนต้องไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพย์ใดๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม

##### รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา

รายจ่ายในขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ การสำรวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้านเทคนิค รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ขั้นตอนพัฒนาเกี่ยวข้องกับแผนงานหรือการออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนารับรู้เป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อสามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุนการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการนั้นมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการค้า ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอที่จะนำมาใช้เพื่อทำให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และนำสินทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรือนำมาขายได้ รายจ่ายในการพัฒนารับรู้เป็นสินทรัพย์รวมถึงต้นทุนสำหรับวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงานทางตรง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ตามประสงค์และต้นทุนการกู้ยืมสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ รายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

รายจ่ายในการพัฒนาซึ่งรับรู้เป็นสินทรัพย์แสดงราคาด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

##### สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทซื้อและมีอายุการใช้งานจำกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

#### รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่นรวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายในรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

#### ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	3 ถึง 10 ปี
เครื่องหมายการค้า	10 ถึง 20 ปี
สิทธิการดำเนินงาน	10 ปี
ลิขสิทธิ์	10 ปี

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

#### (ฎ) สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน จำนวนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

#### (ง) การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน สำหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนหรือยังไม่พร้อมใช้งานจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลาเดียวกัน

## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่เมื่อมีการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์เพิ่มของสินทรัพย์ขึ้นเดียวกันที่เคยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน โดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในกำไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกำไรหรือขาดทุน

#### การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสำหรับหลักทรัพย์เพื่อขายคำนวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินหมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนร่วมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

#### การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลัง และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย การกลับรายการจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(๗) **หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย**

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกตามที่ระบุในสัญญา

(๘) **เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น**

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(๙) **ผลประโยชน์ของพนักงาน**

**โครงการสมทบเงิน**

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

**โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้**

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การคำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ นั้นจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลจากการคำนวณอาจทำให้กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่งการรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นต่ำสำหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท

## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือกำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

#### ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน การวัดมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

#### ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมื่อกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุนสำหรับการปรับโครงสร้างหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด

#### ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพัน โดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล



## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

#### การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิแก่พนักงาน (ชำระด้วยตราสารทุน) รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพร้อม ๆ กับการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จำนวนที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงจำนวนหุ้นที่แท้จริงซึ่งเข้าเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่องตลาดทุน ซึ่งเป็นจำนวนที่เดิมเคยรับรู้ตามจำนวนหุ้นที่เข้าเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่องตลาดทุน ณ วันที่ได้รับสิทธิ สำหรับเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายุติธรรมของหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิจะถูกวัดค่าเพื่อให้สะท้อนถึงเงื่อนไขนั้นและไม่มีการปรับปรุงสำหรับผลต่างระหว่างจำนวนที่คาดไว้กับผลที่เกิดขึ้นจริง

#### (ค) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุমানที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่ง แปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

#### (ค) ผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ

ผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างต้นทุนในการรวมธุรกิจกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ระบุได้สุทธิ ณ วันที่รวมธุรกิจ (ยกเว้นกิจการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน จะปรับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ให้เป็นมูลค่ายุติธรรม) โดยกลุ่มบริษัทได้ปรับปรุงผลต่างจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจแสดงไว้ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น และจะตัดจำหน่ายเมื่อขายเงินลงทุนออกไป

#### (ค) รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดพิเศษ

## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

#### การขายสินค้าและให้บริการ

รายได้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้ารายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

#### ค่านายหน้า

สำหรับรายการค้าที่กลุ่มบริษัทเข้าลักษณะการเป็นตัวแทนมากกว่าการเป็นตัวการ กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้ด้วยจำนวนเงินสุทธิเป็นค่านายหน้า

#### การลงทุน

รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยรายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เงินปันผลและดอกเบี้ยรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร

#### รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น

#### ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

#### (ท) ต้นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย

## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

#### (ธ) สัญญาเช่าดำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในกำไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำมารวมคำนวณจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับการยืนยันการปรับค่าเช่า

#### การจำแนกประเภทสัญญาเช่า

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่า หรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสิทธิ์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิ์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนำไปสู่สิทธิในการใช้สิทธิ์ ถ้าทำให้กลุ่มบริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สิทธิ์

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือมีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริษัทแยกค่าตอบแทนสำหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากกลุ่มบริษัทสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ ให้รับรู้สิทธิ์และหนี้สินในจำนวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสิทธิ์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลังจากนั้นจำนวนหนี้สินจะลดลงตามจำนวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี้สินจะรับรู้โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท

#### (น) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิทธิ์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สิทธิ์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็น

## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทำให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลับได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลับกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

#### (บ) กำไรต่อหุ้น

กลุ่มบริษัทแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับหุ้นสามัญ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณ โดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปีปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณ โดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายและปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน และผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดทั้งหมดและการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

#### (ป) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้น โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ผลกระทบสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งส่วนของรายได้และค่าใช้จ่าย เงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงินบางส่วน และเงินลงทุนบางรายการ

#### 4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันนอกเหนือจากบริษัทย่อยทางตรง บริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม และบริษัทร่วมของบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อม (ตามที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1) มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
1 บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
2 บริษัท สีนเอกพาณิชย์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
3 บริษัท บางเลนการเกษตร จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
4 บริษัท พิเศษกิจ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
5 บริษัท น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
6	บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลชลบุรี จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
7	บริษัท ไทย อะโกร โปรดักส์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
8	บริษัท น้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
9	บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
10	บริษัท อากาศประกันภัย จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
11	บริษัท อากาศประกันภัยชีวิต จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
12	บริษัท อากาศแคปปิตอล จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
13	บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
14	บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
15	บริษัท บางนาทาส จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
16	บริษัท ทีซีซี ไฮเทล คอลเล็กชั่น จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
17	บริษัท เทอร่าโกร ไปโอ-เทค จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
18	บริษัท บีเจซี อินดัสเทรียล แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
19	บริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรียดเอสเตท จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
20	บริษัท ทีซีซี พีดี 11 จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
21	บริษัท ทิพย์พัฒน์ อาร์เซต จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
22	บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
23	บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
24	บริษัท วัฒนพัฒน์เทรดดิ้ง จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
25	Silvercord Capital (Singapore) Limited	สิงคโปร์	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
26	บริษัท พรธรริธ เทรดดิ้ง จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
27	บริษัท ตะวันออก เคมีเกิ้ล จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
28	บริษัท โมโซ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
29	บริษัท คอมเมอร์เชียล โซลูชั่นส์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
30	บริษัท ทีซีซีซีแอล ลาดพร้าว จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
31	บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเทอร์เน็ต จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
32	บริษัท ทรัพย์เพิ่มพูน 8 จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
33	บริษัท เดอะ สตาร์ท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
34	บริษัท ทรัพย์มหากิจ 8 จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
35	บริษัท ศูนย์การจัดการวัสดุเหลือใช้ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
36	บริษัท แก้วสารศิริ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
37	บริษัท ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
38	บริษัท พี.ไอ.ที. แฟคตอรี จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
39	บริษัท เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
40	บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
41	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยริเทล อินเวสเม้นต์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม ส่วนใหญ่ทางอ้อม
42	บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
43	บริษัท ไทย มาลาชา กลาส จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
44	บริษัท เบอร์ลี่ บุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
45	บริษัท ธนสินธิ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
46	บริษัท บิสซิเนส โปรเซส เอพาร์ทเมนท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
47	บริษัท เบอร์ลี่ บุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
48	บริษัท แก้วกรุงไทย จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
49	บริษัท ภัทรลิสซิ่ง (มหาชน)	ไทย	กรรมการร่วมกับบริษัทย่อยทางอ้อม
50	บริษัท เอ็น. ซี. ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
51	InterContinental Singapore	สิงคโปร์	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
52	บริษัท ทีซีซี โฮเทล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
53	บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
54	บริษัท ริเวอร์ไซด์ โฮมส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
55	บริษัท เอส เอ็ม เจ ซี เร็ลเอสเตท จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
56	บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
57	บริษัท ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
58	บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
59	Phu Thai Group Joint Stock Company	เวียดนาม	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
60	บริษัท แอสเสท เวิร์ด รีเทล จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
61	บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
62	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวเนเจอร์	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นหน่วยลงทุน ทางอ้อม
63	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิเรียกรถยนต์โนเบิล	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นหน่วยลงทุน ส่วนใหญ่ทางอ้อม
64	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ สิทธิเรียกรถยนต์ฟอร์จูน	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นหน่วยลงทุน ส่วนใหญ่ทางอ้อม
65	กองทุนรวมริเจนท์โกลด์พรีอเพอริตี้ฟันด์	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นหน่วยลงทุน ส่วนใหญ่ทางอ้อม
66	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิ การเช่าไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเมนต์	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นหน่วยลงทุน ทางอ้อม
67	บริษัท พลาซ่าแอทินี โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการและ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
68	บริษัท นอร์ธปาร์ค กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นกรรมการและ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
69	บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นทางอ้อม ร้อยละ 50
70	บริษัท แผ่นดินธรรม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นญาติกับผู้ถือหุ้น รายใหญ่ทางอ้อม
71	บริษัท พี เอส รีไซเคิล จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นญาติกับ ผู้มีอำนาจควบคุม
72	T.C.C. International Limited	ฮ่องกง	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
73	Best Wishes Co., Ltd.	ฮ่องกง	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
74	บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด	ไทย	ถือหุ้น โดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
75	บริษัท เดอะพีท จำกัด	ไทย	ถือหุ้น โดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
76	บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)	ไทย	ถือหุ้น โดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
77	บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จำกัด	ไทย	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	ชื่อกิจการ	ประเทศที่ จัดตั้ง/ สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
78	TCC Assets Ltd.	หมู่เกาะบริติช เวอร์จิน	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นใหญ่ทางตรง
79	บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม
80	บริษัท แปซิฟิก เลเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	ไทย	กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นทางอ้อม
81	F&N Group และบุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องกันกับ F&N Group	สิงคโปร์	บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นร้อยละ 28.50 ใน Fraser and Neave, Limited
82	FCL Group และบุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องกันกับ FCL Group	สิงคโปร์	บริษัทย่อยทางอ้อมถือหุ้นร้อยละ 28.39 ใน Frasers Centrepont Limited
83	ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการ ไม่ ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการ ของกลุ่มบริษัทและบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ใน ระดับบริหารหรือไม่)

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาที่ตกลงร่วมกัน โดยอ้างอิงจากราคาตลาด
รายได้จากการให้บริการ	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ซื้อสินค้า/วัตถุดิบ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน โดยอ้างอิงจากราคาตลาด
การรับบริการ	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ซื้อขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ซื้อขายเงินลงทุน	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย	อัตราที่ตกลงร่วมกัน โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวด		สำหรับงวด	
	สำหรับปี	เก้าเดือน	สำหรับปี	เก้าเดือน
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
<b>บริษัทย่อย</b>				
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	-	6,991	5,159
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	497	289
ดอกเบี้ยรับ	-	-	431	198
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	1,279	951
เงินปันผลรับ	10	-	15,393	17,369
รายได้อื่น	-	-	4	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	-	-	26	12
<b>บริษัทร่วม</b>				
เงินปันผลรับ	2,268	2,351	-	-
<b>ผู้บริหารสำคัญ</b>				
<b>ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ</b>				
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	440	340	405	314
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	18	13	18	10
ค่าใช้จ่ายสำหรับแผนการกำหนด				
ค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว	8	-	8	-
<b>รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ</b>	<b>466</b>	<b>353</b>	<b>431</b>	<b>324</b>

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวด		สำหรับงวด	
	สำหรับปี	เก้าเดือน	สำหรับปี	เก้าเดือน
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
<b>บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</b>				
รายได้จากการขายสินค้า	3,399	1,275	-	-
ซื้อวัตถุดิบและพัสดุบรรจุ	10,063	7,915	-	-
โซหุ่ยการผลิต	315	176	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	336	170
เงินปันผลรับ	6	5	-	-
รายได้อื่น	165	214	3	1
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,887	1,173	18	7
ซื้ออาคารและอุปกรณ์	477	184	7	-

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดังนี้

**ลูกหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน		30 กันยายน	
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
บริษัทย่อย	-	-	569	455
บริษัทร่วม	47	78	-	-
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	241	154	-	-
<b>รวม</b>	<b>288</b>	<b>232</b>	<b>569</b>	<b>455</b>

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	30 กันยายน 2559
บริษัทย่อย	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
บริษัทรวม	ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้การค้า
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม
รวม			(ล้านบาท)			
	-	-	11,351	104	6,912	39
	-	250	-	-	-	-
	-	169	-	93	-	80
	317	419	11,351	197	6,912	119
			419			
	317	317	11,548	119	7,031	

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและลูกหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	30 กันยายน 2559
บริษัทย่อย	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	เงินให้กู้ยืมระยะยาว
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้การค้า	ลูกหนี้การค้า
รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม	รวม
			(ล้านบาท)			
	-	-	-	1	-	1
	-	98	-	11	-	10
	-	98	-	12	-	11
	107	107	98	12	-	11
			98			
	107	107	107	12	11	10
			107			
	107	107	107	12	11	11



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2560		30 กันยายน 2559	
บริษัทย่อย	เงินกู้ยืมระยะสั้น	เจ้าหนี้อื่น	เงินกู้ยืมระยะสั้น	เจ้าหนี้อื่น
	-	-	11,602	25,533
บริษัทร่วม	-	71	-	-
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	-	313	-	96
รวม	-	384	11,602	25,505
			(ล้านบาท)	
			-	37,135
			315	25,318
			315	50,823
			384	-
			313	16
			384	50,839

เงินกู้ยืมระยะยาวและเจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2560		30 กันยายน 2559	
บริษัทย่อย	เงินกู้ยืมระยะยาว	เจ้าหนี้อื่น	เงินกู้ยืมระยะยาว	เจ้าหนี้อื่น
	-	-	27,494	-
			-	1,264
			-	27,494
			-	1,264
			-	1,264

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

สรุปเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	11,602	25,505
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	27,494	1,264
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>39,096</b>	<b>26,769</b>

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีดังนี้

เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี	สำหรับงวด	สำหรับปี	สำหรับงวด
	สิ้นสุดวันที่	เก้าเดือนสิ้นสุด	สิ้นสุดวันที่	เก้าเดือนสิ้นสุด
	30 กันยายน	วันที่ 30 กันยายน	30 กันยายน	วันที่ 30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
<b>เงินกู้ยืมระยะสั้น</b>				
<b>บริษัทย่อย</b>				
ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม	-	-	25,505	32,025
เพิ่มขึ้น	-	-	29,492	32,342
ลดลง	-	-	(43,395)	(38,862)
<b>ณ วันที่ 30 กันยายน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,602</b>	<b>25,505</b>
<b>เงินกู้ยืมระยะยาว</b>				
<b>บริษัทย่อย</b>				
ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม	-	-	1,265	1,317
เพิ่มขึ้น	-	-	27,494	-
ลดลง	-	-	(1,265)	-
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	(52)
<b>ณ วันที่ 30 กันยายน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27,494</b>	<b>1,265</b>

## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

เงินกู้ยืมและเจ้าหนี้อื่นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ใน				
การดำเนินงานของบริษัทย่อย	375	223	64,720	50,704
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์	8	6	4	1
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	1	1	1	-
สกุลเงินยูโร	-	84	-	-
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง	-	1	-	-
สกุลเงินเหรียญฮ่องกง	-	-	-	1,398
รวม	<u>384</u>	<u>315</u>	<u>64,725</u>	<u>52,103</u>

### สัญญาสำคัญที่ทำกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

#### สัญญาให้บริการด้านงานสนับสนุน

บริษัททำสัญญาให้บริการด้านงานสนับสนุนกับบริษัทย่อยหลายแห่งในการให้บริการด้านงานสนับสนุนซึ่งได้แก่ งานด้านทรัพยากรบุคคล ธุรกิจ การเงิน ประชาสัมพันธ์ ประสานงานภายนอก เทคโนโลยี กฎหมาย เลขานุการและทะเบียนหุ้นและตรวจสอบภายใน มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 โดยหากไม่มีการแจ้งยกเลิกสัญญาก่อนสัญญาหมดอายุภายใน 30 วัน ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับกันต่อไปอีกคราวละหนึ่งปี โดยบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าบริการให้แก่บริษัทในอัตราตามที่ตกลงกันในสัญญา

#### สัญญาบริการดูแลรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

บริษัทได้ทำสัญญาบริการดูแลรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์กับบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในการรับบริการการดูแลรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โดยบริษัทจะต้องจ่ายชำระค่าเช่าระบบ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และค่าบริการเป็นรายเดือน ตลอดอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ภายใต้ข้อตกลงค่าบริการและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา ต่อมาบริษัทมีการทำสัญญาเพิ่มเติมหลายฉบับ ตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ใช้บริการ



## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

#### สัญญาซื้อขายกากน้ำตาล

บริษัท ไทยโมลาส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทำสัญญาซื้อขายกากน้ำตาลกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหลายแห่งเพื่อนำกากน้ำตาลมาจำหน่ายให้กับบริษัทย่อยอื่นในกลุ่มบริษัท ภายใต้อัตราและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา

#### สัญญาซื้อขายขวดแก้ว

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ ริไซเคิล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทำสัญญาซื้อขายขวดแก้วกับบริษัท เบอร์รี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อนำขวดแก้วมาจำหน่ายให้กับบริษัทย่อยอื่นในกลุ่มบริษัท เป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ภายใต้อัตราและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา

#### สัญญากู้ยืมเงินหมุนเวียน

บริษัท ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินหมุนเวียน โดยใช้วงเงินกู้ร่วมกันกับบริษัทย่อยหลายแห่ง เพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยเป็นวงเงินให้กู้รวมไม่เกิน 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ต่อมาบริษัท ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินหมุนเวียนอีกฉบับเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งเป็นวงเงินให้กู้จำนวน 15,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

บริษัท ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินหมุนเวียนกับบริษัทย่อยหลายแห่งเพื่อกู้ยืมเงินจากบริษัทย่อย เป็นวงเงินกู้รวมจำนวน 97,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี กำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัท มียอดเงินกู้ยืมระยะสั้นคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 11,602 ล้านบาท (30 กันยายน 2559: 25,505 ล้านบาท)

ในระหว่างปี 2560 บริษัท ได้ออกตัวสัญญาใช้เงินให้กับบริษัทย่อยหลายแห่งเพื่อเปลี่ยนเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาวรวมเป็นเงินจำนวน 27,494 ล้านบาท กำหนดชำระเงินต้นภายใน 2 ปี โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี

#### สัญญาการบริการ

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้ทำสัญญากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในการได้มาซึ่งสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ และได้รับบริการในการบำรุงรักษาระบบ สัญญามีระยะเวลาสามปีและสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยมีอัตราค่าบริการตามที่กำหนดในสัญญา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

*สัญญาเช่าช่วงพื้นที่อาคารสำนักงาน*

ในระหว่างปี 2560 บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้ทำสัญญาเช่าช่วงพื้นที่อาคารสำนักงานและสัญญาบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง สัญญามีกำหนดระยะเวลาสามปีนับจากวันที่ทำสัญญาในปี 2560 โดยบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่ง ณ ปัจจุบันสัญญาดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาลงนามจากบริษัทและคู่สัญญา

*ภาระผูกพันที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน*

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
<i>ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน</i>				
เครื่องจักรและอุปกรณ์	60	8	-	-
ที่ดิน	35	-	-	-
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น	6	262	-	-
<b>รวม</b>	<b>101</b>	<b>270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้</i>				
ภายในหนึ่งปี	517	439	51	29
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี	1,281	849	63	48
หลังจากห้าปี	293	128	-	-
<b>รวม</b>	<b>2,091</b>	<b>1,416</b>	<b>114</b>	<b>77</b>
<i>ภาระผูกพันอื่นๆ</i>				
สัญญาขายกากน้ำตาล	119	4	-	-
สัญญาบริการดูแลรักษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	50	89	50	89
สัญญาซื้อวัตถุดิบ	40	7	-	-
สัญญาซื้อกากน้ำตาล	23	110	-	-
สัญญาจ้างควบคุมดูแลการผลิตเบียร์	15	16	-	-
สัญญาบริการอื่นๆ	224	128	84	44
<b>รวม</b>	<b>471</b>	<b>354</b>	<b>134</b>	<b>133</b>

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559
	(ล้านบาท)			
เงินสดในมือ	156	64	-	-
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	802	1,024	1	2
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	8,971	3,893	6,848	1,732
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	-	78	-	-
<b>รวม</b>	<b>9,929</b>	<b>5,059</b>	<b>6,849</b>	<b>1,734</b>

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559
	(ล้านบาท)			
สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ใน				
การดำเนินงานของบริษัทย่อย	9,816	4,930	6,849	1,734
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	69	83	-	-
สกุลเงินเหรียญฮ่องกง	31	-	-	-
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง	12	4	-	-
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์	1	42	-	-
<b>รวม</b>	<b>9,929</b>	<b>5,059</b>	<b>6,849</b>	<b>1,734</b>

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

6 ลูกหนี้การค้า

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	288	232	569
บุคคลหรือกิจการอื่นๆ		2,394	2,423	-
<b>รวม</b>		<b>2,682</b>	<b>2,655</b>	<b>569</b>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		(55)	(67)	-
<b>สุทธิ</b>		<b>2,627</b>	<b>2,588</b>	<b>569</b>

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี	สำหรับงวด	สำหรับปี	สำหรับงวด
	สิ้นสุดวันที่	เก้าเดือนสิ้นสุด	สิ้นสุดวันที่	เก้าเดือนสิ้นสุด
	30 กันยายน	วันที่ 30 กันยายน	30 กันยายน	วันที่ 30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) สำหรับปี/งวด	(9)	8	-	-

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้ามีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ		211	182	569
เกินกำหนดชำระ:				
น้อยกว่า 3 เดือน		76	50	-
6 - 12 เดือน		1	-	-
		<b>288</b>	<b>232</b>	<b>569</b>
				<b>455</b>

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559
	(ล้านบาท)			
<b>บุคคลหรือกิจการอื่นๆ</b>				
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	2,006	2,028	-	-
เกินกำหนดชำระ:				
น้อยกว่า 3 เดือน	333	331	-	-
3 - 6 เดือน	32	26	-	-
6 - 12 เดือน	10	27	-	-
มากกว่า 12 เดือน	13	11	-	-
	<b>2,394</b>	<b>2,423</b>	-	-
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(55)	(67)	-	-
	<b>2,339</b>	<b>2,356</b>	-	-
<b>สุทธิ</b>	<b>2,627</b>	<b>2,588</b>	<b>569</b>	<b>455</b>

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วัน ถึง 150 วัน

ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559
	(ล้านบาท)			
<b>สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ใน</b>				
การดำเนินงานของบริษัทย่อย	2,441	2,556	569	455
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	180	19	-	-
สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย	6	13	-	-
<b>รวม</b>	<b>2,627</b>	<b>2,588</b>	<b>569</b>	<b>455</b>

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

7 สินค้าคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
สินค้าสำเร็จรูป	14,023	13,767	-	-
สุราเก็บบ่ม	13,283	12,555	-	-
สินค้าระหว่างผลิต	4,623	5,573	-	-
วัตถุดิบ	2,683	2,791	-	-
พัสดุบรรจุ	2,556	2,602	-	-
อะไหล่	553	520	-	-
อื่นๆ	443	693	-	-
	38,164	38,501	-	-
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	(403)	(356)	-	-
<b>สุทธิ</b>	<b>37,761</b>	<b>38,145</b>	-	-

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี	สำหรับงวด	สำหรับปี	สำหรับงวด
		เก้าเดือน		เก้าเดือน
		สิ้นสุดวันที่		สิ้นสุดวันที่
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็น				
ค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย				
- ต้นทุนขาย	131,851	97,591	-	-
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ	267	233	-	-
- กลับรายการการปรับลดมูลค่า	(219)	(233)	-	-
<b>สุทธิ</b>	<b>131,899</b>	<b>97,591</b>	-	-

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
ภาษีสรรพสามิตจ่ายล่วงหน้า	1,798	1,709	-	-
เงินมัดจำ	1,251	259	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	805	654	30	12
ภาษีสรรพสามิตรอเรียกคืน	157	74	-	-
อื่นๆ	655	471	1	-
<b>รวม</b>	<b>4,666</b>	<b>3,167</b>	<b>31</b>	<b>12</b>

สัญญาซื้อขายสินทรัพย์

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 บริษัท เดอะคิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ (“เอสพีเอ”) กับบริษัท ยัม เรสเทอรองดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าซื้อกิจการร้านเคเอฟซีกว่า 240 สาขาที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและสาขาที่กำลังสร้างใหม่อีกจำนวนหนึ่งในประเทศไทยที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งสินทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินงานของร้านเคเอฟซี (“การเข้าซื้อสินทรัพย์”) โดยจำนวนค่าตอบแทนเบื้องต้นสำหรับสาขาของร้านเคเอฟซีที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 11.3 พันล้านบาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ขึ้นอยู่กับ การปรับปรุงราคาตามที่กำหนดไว้ในเอสพีเอ และขึ้นอยู่กับจำนวนร้านเคเอฟซีที่แน่นอน ณ วันที่ การซื้อขายเสร็จสิ้น) และค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับสาขาของร้านเคเอฟซีที่กำลังสร้างใหม่ที่แน่นอน ณ วันที่ การซื้อขายเสร็จสิ้นตามเงื่อนไขในเอสพีเอ ทั้งนี้บริษัทย่อยดังกล่าวได้จ่ายเงินมัดจำตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 1.1 พันล้านบาท ซึ่งได้แสดงเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 อย่างไรก็ตาม การซื้อขายสินทรัพย์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นต่อเมื่อบริษัทย่อยดังกล่าวและคู่สัญญาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอสพีเอ คาดว่าการเข้าซื้อสินทรัพย์จะเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

	งบการเงินรวม	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	สำหรับงวด เก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ล้านบาท)
ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม	78,463	75,737
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)		
- ส่วนแบ่งกำไรในการดำเนินงานปกติจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	4,073	3,375
- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุนอื่นของบริษัทร่วม	8,497	-
ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		
- ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการดำเนินงานปกติ จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	283	2,137
- การรับรู้กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย ในเงินลงทุนเพื่อขายของบริษัทร่วม	(8,506)	-
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	(2,268)	(2,351)
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน	(2,169)	(435)
<b>ณ วันที่ 30 กันยายน</b>	<b>78,373</b>	<b>78,463</b>

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 F&N Dairy Investments Pte Ltd (“F&NDI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Fraser and Neave, Limited (“F&N”) มีเงินลงทุนในบริษัท Vietnam Dairy Products Joint Stock Company (“Vinamilk”) ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 10.95 โดยจัดประเภทเป็นเงินลงทุนอื่น ในระหว่างปี F&Nbev Manufacturing Pte. Ltd. (“F&Nbev”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ F&N และ F&NDI ได้ซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน Vinamilk รวมจำนวน 112.95 ล้านหุ้น ส่งผลให้ F&N มีส่วนได้เสียทั้งหมดใน Vinamilk เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 18.74 และ F&N ได้จัดประเภทเงินลงทุนใน Vinamilk เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทได้จัดประเภทกำไรจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน Vinamilk ที่เคยบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไว้ในงบกำไรขาดทุนเป็นจำนวนเงิน 8,496.59 ล้านบาท ทั้งนี้ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน F&N



## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 FCL Treasury Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของ Frasers Centrepoint Limited (“FCL”) ได้ทำโปรแกรมการออกหุ้นกู้ไม่จำกัดสกุลเงินต่างประเทศ (“โปรแกรม”) มูลค่า 5 พันล้านเหรียญสิงคโปร์ เพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้ปรับโครงสร้างเงินกู้ยืม ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 บริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) (“เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้”) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของ FCL ได้ดำเนินการซื้อหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 735 ล้านหุ้น หรือประมาณร้อยละ 40.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) (“ไทคอน”) ที่ราคา 18 บาทต่อหุ้น ต่อมาในระหว่างปี 2560 เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติมจำนวน 16 ล้านหุ้น ส่งผลให้มีสัดส่วนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 40.95 ของหุ้นทั้งหมดในไทคอน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ F&N และ FCL ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ผู้ถือหุ้นของ F&N และ FCL ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 เหรียญสิงคโปร์ และ 0.062 เหรียญสิงคโปร์ ตามลำดับ โดยเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ในการนี้ บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้รับเงินปันผลเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,559 ล้านบาท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของ F&N และ FCL เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ตามลำดับ คณะกรรมการบริษัทของ F&N และ FCL ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.015 เหรียญสิงคโปร์ และ 0.024 เหรียญสิงคโปร์ ตามลำดับ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 Frasers Property Investments (Holland) B.V. (“Frasers Property”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ FCL ได้ดำเนินการซื้อ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depository Receipt) จำนวน 84,143,602 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 86.56 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท Geneba Properties N.V. (“Geneba”) เป็นจำนวนเงิน 314.8 ล้านยูโร (หรือประมาณ 494.6 ล้านเหรียญสิงคโปร์) จากการซื้อหุ้นดังกล่าวส่งผลให้ Geneba กลายเป็นบริษัทย่อยของ FCL ต่อมา Frasers Property ได้ซื้อหลักทรัพย์อ้างอิงส่วนที่เหลือทั้งหมด ส่งผลให้มีสัดส่วนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 99.45 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท Geneba

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 Geneba RE19 B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ FCL ได้ดำเนินการทำสัญญาซื้อขายแบบ มีเงื่อนไขเพื่อซื้อหุ้นร้อยละ 76.5 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท Harder, Gutperle, Harder & Gutperly GmbH GbR (“H&G”) เป็นจำนวนเงิน 20.5 ล้านยูโร (หรือประมาณ 32.1 ล้านเหรียญสิงคโปร์) จากการซื้อหุ้นดังกล่าวส่งผลให้ H&G กลายเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ FCL

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		เงินปันผลรับ	
	มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
สัดส่วนความเป็นเจ้าของ				
30 กันยายน	30	30	2560	2559
ก้นขาย	2560	2559	2560	2559
(ร้อยละ)			(ล้านบาท)	
<b>บริษัทร่วม</b>				
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยทางอ้อม				
Fraser and Neave, Limited	28.50	28.53	15,979	16,957
Fraser Centrepoint Limited	28.39	28.44	33,779	35,834
ถือหุ้นโดยบริษัทย่อยของ				
บริษัทย่อยทางอ้อม				
Liquorland Limited	49.49	49.49	11	13
บริษัท เพ็พเพอร์ม (ไทยแลนด์)	25.87	25.86	30	30
จำกัด				
<b>รวม</b>			<b>49,799</b>	<b>52,834</b>
			<b>78,373</b>	<b>78,463</b>
			<b>62</b>	<b>111</b>
			<b>2,268</b>	<b>2,351</b>

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (“SGX”) คือ Fraser and Neave, Limited (“F&N”) และ Frasers Centrepoint Limited (“FCL”) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีราคาปิดอยู่ที่ 2.53 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น และ 2.09 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น ตามลำดับ (30 กันยายน 2559: 2.14 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น และ 1.49 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น ตามลำดับ) มูลค่าตลาดของเงินลงทุนของกลุ่มบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาปิดดังกล่าวข้างต้นของ F&N และ FCL เท่ากับ 25,630 ล้านบาท และ 42,345 ล้านบาท ตามลำดับ (30 กันยายน 2559: 22,410 ล้านบาท และ 31,207 ล้านบาท ตามลำดับ)

บริษัทร่วม

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่รวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม ปรับปรุงด้วยการปรับมูลค่า ยุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี

	Fraser and Neave, Limited		Frasers Centrepoint Limited	
	สำหรับงวด		สำหรับงวด	
	สำหรับปี	เก้าเดือน	สำหรับปี	เก้าเดือน
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
รายได้	47,016	38,285	99,747	71,126
กำไรจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง	32,942	3,112	18,309	10,997
กำไรหลังภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	-	-	3,178
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(30,851)	7,794	2,862	(3,509)
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100)</b>	<b>2,091</b>	<b>10,906</b>	<b>21,171</b>	<b>10,666</b>
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,058	918	7,448	3,717
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของผู้ลงทุน	1,033	9,988	13,723	6,949

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	Fraser and Neave, Limited		Frasers Centrepoint Limited	
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
สินทรัพย์หมุนเวียน	42,700	41,300	158,986	177,032
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	77,529	54,498	504,441	437,549
หนี้สินหมุนเวียน	(29,316)	(11,455)	(82,473)	(87,574)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(13,891)	(4,296)	(260,429)	(226,286)
<b>สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)</b>	<b>77,022</b>	<b>80,047</b>	<b>320,525</b>	<b>300,721</b>
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	7,789	7,857	144,786	131,586
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของผู้ถูกลงทุน	69,233	72,190	175,739	169,135

	Fraser and Neave, Limited		Frasers Centrepoint Limited	
	สำหรับงวด		สำหรับงวด	
	สำหรับปี	เก้าเดือน	สำหรับปี	เก้าเดือน
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
<b>มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม</b>	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในสินทรัพย์สุทธิ				
ของผู้ถูกลงทุน ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม	38,685	36,507	39,234	38,659
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท	306	2,842	3,898	2,564
เงินปันผลรับระหว่างปี/งวด	(457)	(465)	(1,749)	(1,775)
ผลแตกต่างจากการแปลงค่าบการเงิน	(1,069)	(199)	(1,100)	(214)
<b>มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียในผู้ถูกลงทุน</b>				
ณ วันที่ 30 กันยายน	<b>37,465</b>	<b>38,685</b>	<b>40,283</b>	<b>39,234</b>

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

บริษัทร่วมที่ไม่มีสาระสำคัญ

ตารางต่อไปนี้เป็นสรุปข้อมูลทางการเงินของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมที่ไม่มีสาระสำคัญ จากจำนวนเงินที่รายงานในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท

บริษัท เพ็ทฟอรัม (ไทยแลนด์) จำกัด		Liquorland Limited	
สำหรับงวด		สำหรับงวด	
สำหรับปี	เก้าเดือน	สำหรับปี	เก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
2560	2559	2560	2559
(ล้านบาท)			

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียใน

บริษัทร่วมที่ไม่มีสาระสำคัญ

ส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัทใน

- กำไรสำหรับปี/งวด
- กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

143	106	8	9
-	-	-	-
<b>143</b>	<b>106</b>	<b>8</b>	<b>9</b>

10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	สำหรับงวด	สำหรับงวด
	เก้าเดือน	เก้าเดือน
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559
(ล้านบาท)		
ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม	167,792	142,490
เพิ่มทุนในบริษัทย่อย	-	25,302
ซื้อเงินลงทุน	231	-
จำหน่ายเงินลงทุน	(8)	-
ณ วันที่ 30 กันยายน	<b>168,015</b>	<b>167,792</b>

## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

#### การซื้อขายเงินลงทุน

ในระหว่างปีบริษัทได้ลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท เบฟเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้บริษัท เบฟเทค จำกัด มีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 200 ล้านบาท (20 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 บริษัทได้ลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้บริษัท น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท (0.1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 บริษัทได้ลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจमेंท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจमेंท์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท (1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 บริษัทได้ลงทุนร้อยละ 100 ในบริษัท เอเอ็นดี แมนเนจमेंท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ทั้งนี้บริษัท เอเอ็นดี แมนเนจमेंท์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท (1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย โดยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วเป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท (1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)

#### การจำหน่าย

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 บริษัทได้ขายหุ้นในบริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด ออกไปร้อยละ 75 ของทุนที่ชำระแล้วเป็นเงิน 7.50 ล้านบาท ทำให้ส่วนได้เสียของบริษัทลดลงเหลือร้อยละ 25 รายละเอียดของการจำหน่ายได้อยู่ในหมายเหตุข้อ 1

**บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย**  
**หมายเหตุประกอบงบการเงิน**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560**

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 30 กันยายน 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				เงินปันผลรับ	
	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ 30 กันยายน 30 กันยายน	ทุนชำระแล้ว 30 กันยายน 30 กันยายน	ราคาทุน 30 กันยายน 30 กันยายน	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่	สำหรับงวด เก้าเดือน สิ้นสุดวันที่	
	2560	2559	2560	2560	2559	2559
	(ร้อยละ)					
	(ล้านบาท)					
<b>บริษัทย่อย</b>						
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	100.00	100.00	5,550	12,500	12,500	355
บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) จำกัด	100.00	100.00	6,600	12,500	12,500	264
บริษัท แสง โสม จำกัด	100.00	100.00	7,500	7,500	7,500	787
บริษัท ฟ็องฟูอนันต์ จำกัด	100.00	100.00	900	900	900	201
บริษัท มงคลสมัย จำกัด	100.00	100.00	700	691	691	17
บริษัท ธนภักดี จำกัด	100.00	100.00	700	697	697	20
บริษัท กาญจนสิงขร จำกัด	100.00	100.00	700	700	700	50
บริษัท สุรางค์จันทร์ จำกัด	100.00	100.00	4,000	4,000	4,000	1,312
บริษัท อธิมาตร จำกัด	100.00	100.00	900	900	900	179
บริษัท เอส. เอส. การสุรา จำกัด	100.00	100.00	800	800	800	156
บริษัท แก่นขวัญ จำกัด	100.00	100.00	800	800	800	186

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน		เงินปันผลรับ	
	30 กันยายน 2559	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	30 กันยายน 2560	สำหรับปี	สำหรับงวด
	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)					สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
<b>บริษัทย่อย (ต่อ)</b>								
บริษัท เทพออร์ โฉมทัย จำกัด	100.00	100.00	700	700	700	700	78	132
บริษัท สุราษฎร์ระยอง (1988) จำกัด	100.00	100.00	5,000	5,000	5,000	5,000	-	-
บริษัท ยูไนเต็ด ไวนเนอร์ แอนด์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด	100.00	100.00	1,800	1,800	1,800	1,800	36	68
บริษัท สิมสุรภกิจ จำกัด	100.00	100.00	900	900	888	888	160	247
บริษัท นทีชัย จำกัด	100.00	100.00	800	800	800	800	4	32
บริษัท หลกชัยค้าสุรา จำกัด	100.00	100.00	800	800	766	766	72	94
บริษัท สุราพิเศษพิพรธ จำกัด	100.00	100.00	1,000	1,000	1,010	1,010	5	1
บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด	100.00	100.00	10	10	10	10	451	712
บริษัท ไฮเร็ก แมนเนจเม้นท์ จำกัด	100.00	100.00	10	10	10	10	16	7
บริษัท ป้อมกิจ จำกัด	100.00	100.00	10	10	10	10	134	106
บริษัท ป้อมคลัง จำกัด	100.00	100.00	10	10	10	10	65	81
บริษัท ป้อมโชค จำกัด	100.00	100.00	10	10	10	10	48	50
บริษัท ป้อมเจริญ จำกัด	100.00	100.00	10	10	10	10	-	24



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน		เงินปันผลรับ	
	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	สำหรับปี เก้าเดือน สิ้นสุดวันที่	สำหรับงวด เก้าเดือน สิ้นสุดวันที่
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559
	(ร้อยละ)		(ล้านบาท)					
<b>บริษัทย่อย (ต่อ)</b>								
บริษัท ปิ่อมบูรพา จำกัด	100.00	100.00	10	10	10	10	84	72
บริษัท ปิ่อมพลัง จำกัด	100.00	100.00	10	10	10	10	133	96
บริษัท ปิ่อมนคร จำกัด	100.00	100.00	10	10	10	10	43	35
บริษัท ปิ่อมทิพย์ (2012) จำกัด	100.00	100.00	10	10	10	10	78	81
บริษัท นำยุค จำกัด	100.00	100.00	10	10	10	10	593	1,060
บริษัท นำกิจการ จำกัด	100.00	100.00	10	10	10	10	723	1,189
บริษัท นำพลัง จำกัด	100.00	100.00	10	10	10	10	324	586
บริษัท นำเมือง จำกัด	100.00	100.00	10	10	10	10	528	910
บริษัท นำนคร จำกัด	100.00	100.00	10	10	10	10	360	640
บริษัท นำธุรกิจ จำกัด	100.00	100.00	10	10	10	10	636	1,032
บริษัท นำรุ่งโรจน์ จำกัด	100.00	100.00	10	10	10	10	499	872
บริษัท นำทิพย์ จำกัด	100.00	100.00	10	10	10	10	443	770
บริษัท ทิพย์ชโลธร จำกัด	100.00	100.00	1	1	3	3	258	107

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน		เงินปันผลรับ	
	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	สำหรับงวด เก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
	(ร้อยละ)		(ล้านบาท)					
<b>บริษัทย่อย (ต่อ)</b>								
บริษัท กฤตยบุญ จำกัด	100.00	100.00	5	5	27	27	387	200
บริษัท สุราทิพย์ จำกัด	100.00	100.00	1	1	7	7	288	90
บริษัท ศูนย์ภิรมย์ จำกัด	100.00	100.00	5	5	25	25	224	77
บริษัท ภิรมย์สุรางค์ จำกัด	100.00	100.00	5	5	24	24	166	132
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด	100.00	100.00	860	860	864	864	47	13
บริษัท ไทยโมลาส จำกัด	99.72	99.72	40	40	35	35	76	148
บริษัท อาหารเสริม จำกัด	100.00	100.00	1	1	32	32	12	-
บริษัท แพนอินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด	100.00	100.00	1	1	34	34	9	28
บริษัท จัญญ์ธุรกิจ 52 จำกัด	100.00	100.00	122	122	84	84	-	-
บริษัท ดังไม้ไผ่ไทย จำกัด	100.00	100.00	300	300	296	296	5	-
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด	100.00	100.00	123	123	134	134	91	156
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	100.00	100.00	1,012	1,012	1,012	1,012	383	570
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด	100.00	100.00	300	300	300	300	164	101

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน		เงินปันผลรับ	
	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
	(ร้อยละ)		(ล้านบาท)					
<b>บริษัทย่อย (ต่อ)</b>								
บริษัท ประมวลผล จำกัด	100.00	100.00	350	350	376	376	-	-
บริษัท ทศภาค จำกัด	100.00	100.00	25	25	61	61	74	90
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิ่ง จำกัด	100.00	100.00	3	3	2	2	37	22
บริษัท ซี เอ ซี จำกัด	100.00	100.00	30	30	30	30	-	-
International Beverage Holdings Limited	100.00	100.00	67,942	67,942	92,892	92,892	3,393	2,292
บริษัท คอสโมส บิวเวอรี (ประเทศไทย) จำกัด	100.00	100.00	1,667	1,667	4,139	4,139	83	108
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแบรินด จำกัด	100.00	100.00	5	5	39	39	2	-
บริษัท เบียร์ช้าง จำกัด	100.00	100.00	1	1	4,318	4,318	173	68
บริษัท เบียร์อาชา จำกัด	100.00	100.00	1	1	130	130	2	-
บริษัท สุราพิเศษภัทรลานนา จำกัด	100.00	100.00	1,000	1,000	1,015	1,015	23	7
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	79.66	79.66	375	375	5,540	5,540	373	381
บริษัท ไทยครั่งค์ จำกัด	95.05	95.05	1,500	1,500	438	438	-	-
บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	100.00	100.00	10	10	10	10	447	193
บริษัท แคนแวน แมเนจเม้นท์ จำกัด	100.00	100.00	10	10	10	10	524	162

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน		เงินปันผลรับ	
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	สำหรับปี	สำหรับงวด
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	สิ้นสุดวันที่	เก้าเดือน
	(ร้อยละ)				(ล้านบาท)		30 กันยายน	สิ้นสุดวันที่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	25.00	100.00	10	10	2	10	-	-
บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	50.99	50.99	1	1	1	1	-	-
บริษัท ซังคอรบอเรชั่น จำกัด	50.99	50.99	5,436	5,436	2,772	2,772	-	-
บริษัท เบฟโด้ จำกัด	100.00	-	200	-	200	-	-	-
บริษัท เบฟเทค จำกัด	100.00	-	1	-	1	-	-	-
บริษัท น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด	100.00	-	10	-	10	-	-	-
บริษัท เอเอสเอ็ม แมนเนจเม้นท์ จำกัด	100.00	-	10	-	10	-	-	-
บริษัท เอย์นส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด	100.00	-	10	-	10	-	-	-
บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จำกัด	100.00	-	10	-	10	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>168,015</b>	<b>167,792</b>	<b>167,792</b>	<b>15,393</b>	<b>17,369</b>			

บริษัท ไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางตรงซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาเปิดเผยต่อสาธารณชน ยกเว้นบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีราคาปิดอยู่ที่ 133.00 บาท ต่อหุ้น (30 กันยายน 2559: 141.50 บาท ต่อหุ้น) มูลค่าตลาดของเงินลงทุนในบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เท่ากับ 19,865 ล้านบาท (30 กันยายน 2559: 21,134 ล้านบาท)

บริษัทย่อยทั้งหมดดำเนินการในประเทศไทย International Beverage Holdings Limited ซึ่งดำเนินการธุรกิจในประเทศฮ่องกง

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

11 ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ตารางต่อไปนี้เป็นสรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

	งบการเงินรวม				
	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	อื่น รวม (ล้านบาท)	ตัดรายการ ระหว่างกัน	รวม
<b>ณ วันที่ 30 กันยายน 2560</b>					
ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	20.34	35.33			
สินทรัพย์หมุนเวียน	2,641	2,240			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	7,066	10,872			
หนี้สินหมุนเวียน	(2,030)	(2,218)			
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(2,086)	(2,200)			
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>5,591</b>	<b>8,694</b>			
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	1,137	3,072	8	(484)	3,733
<b>สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560</b>					
รายได้	13,551	10,623			
กำไร (ขาดทุน)	1,443	(293)			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(2)	21			
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</b>	<b>1,441</b>	<b>(272)</b>			
กำไร (ขาดทุน) ที่แบ่งให้กับ					
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	294	(104)	(3)	(16)	171
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับ					
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	7	-	-	7
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,389	239			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(500)	(224)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,036)	-			
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงขั้นสุทธิ</b>	<b>853</b>	<b>15</b>			

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	งบการเงินรวม				
	บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	บริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	อื่น	ตัดรายการ ระหว่างกัน	รวม
	(ล้านบาท)				
<b>ณ วันที่ 30 กันยายน 2559</b>					
ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	20.34	35.34			
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,718	2,452			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	7,560	11,202			
หนี้สินหมุนเวียน	(2,576)	(2,579)			
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(2,093)	(2,109)			
<b>สินทรัพย์สุทธิ</b>	<b>4,609</b>	<b>8,966</b>			
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มี อำนาจควบคุม	938	3,169	11	(476)	3,642
<b>สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559</b>					
รายได้	10,399	8,097			
กำไร (ขาดทุน)	880	(135)			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	124	576			
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม</b>	<b>1,004</b>	<b>441</b>			
กำไร (ขาดทุน) ที่แบ่งให้กับ					
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	179	(48)	(3)	(11)	117
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับ					
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	25	204	-	-	229
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	2,010	44			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(853)	(134)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,158)	-			
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงขั้นสุทธิ</b>	<b>(1)</b>	<b>(90)</b>			

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
		2560	2559	2560	2559
(ล้านบาท)					
<b>ราคาทุน</b>					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม		1,325	1,374	-	-
จำหน่าย		-	(22)	-	-
โอนมา (ไป) จากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	319	(27)	-	-
ณ วันที่ 30 กันยายน		<u>1,644</u>	<u>1,325</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจาก</b>					
<b>การด้อยค่า</b>					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม		116	113	-	-
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี/งวด		5	4	-	-
จำหน่าย		-	(2)	-	-
โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	13	-	(1)	-	-
ค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า		-	2	-	-
ณ วันที่ 30 กันยายน		<u>121</u>	<u>116</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>มูลค่าสุทธิทางบัญชี</b>					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม		<u>1,209</u>	<u>1,261</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ณ วันที่ 30 กันยายน		<u>1,523</u>	<u>1,209</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทได้รับการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาตามวิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาดและวิธีราคาทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีจำนวนเงิน 2,613 ล้านบาท (30 กันยายน 2559: 2,144 ล้านบาท)

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดินที่มีคุณ สมบัติเชิงพาณิชย์เพื่อให้เช่าแก่บุคคลที่สามและที่ดินและอาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใช้งาน

# บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

### การวัดมูลค่ายุติธรรม

#### ลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอกซึ่งมีคุณสมบัติในวิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทเป็นประจำทุกปี

การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 2,613 ล้านบาท ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่นำมาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

#### เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญ

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในตารางดังต่อไปนี้

เทคนิคการประเมินมูลค่า	ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญ	ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญและการวัดมูลค่ายุติธรรม
ที่ดิน		
- วิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาด	ราคาซื้อขายของที่ดินเปรียบเทียบที่คล้ายคลึงกันที่ปรับแล้ว	มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น (ลดลง) หากราคาตลาดสูงขึ้น (ต่ำลง)
อาคารพร้อมสิ่งปลูกสร้าง		
- วิธีการต้นทุน	ต้นทุนที่ต้องใช้ทดแทนใหม่ตามราคา ณ ปัจจุบัน	มูลค่าที่ยุติธรรมที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น (ลดลง) หากต้นทุนที่ต้องใช้ทดแทนสูงขึ้น (ลดลง)



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	งบการเงินรวม									
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุงอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	เครื่องจักรและอุปกรณ์	ถึงไม้โอ๊ค (ล้านบาท)	เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน/ ราคาประเมินใหม่</b>										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	16,672	1,761	26,375	58,181	2,932	1,903	4,029	510	112,363	
เพิ่มขึ้น	8	4	166	493	27	168	17	1,970	2,853	
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	1,731	-	-	-	-	-	-	-	1,731	
โอน	6	38	284	766	-	35	157	(1,293)	(7)	
โอนมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	25	-	2	-	-	-	-	-	27	
จำหน่าย	-	-	(41)	(406)	-	(60)	(163)	(10)	(680)	
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน	(20)	(1)	(265)	(253)	(58)	(1)	(1)	(12)	(611)	
<b>ณ วันที่ 30 กันยายน 2559</b>	<b>18,422</b>	<b>1,802</b>	<b>26,521</b>	<b>58,781</b>	<b>2,901</b>	<b>2,045</b>	<b>4,039</b>	<b>1,165</b>	<b>115,676</b>	
เพิ่มขึ้น	15	10	396	1,146	31	232	242	3,578	5,650	
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	(141)	-	-	-	-	-	-	-	(141)	
โอน	-	21	423	1,605	-	31	209	(2,299)	(10)	
โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(312)	-	(7)	-	-	-	-	-	(319)	
จำหน่าย	-	(3)	(149)	(715)	(1)	(148)	(211)	-	(1,227)	
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน	(1)	-	(14)	(12)	(1)	(1)	(1)	-	(30)	
<b>ณ วันที่ 30 กันยายน 2560</b>	<b>17,983</b>	<b>1,830</b>	<b>27,170</b>	<b>60,805</b>	<b>2,930</b>	<b>2,159</b>	<b>4,278</b>	<b>2,444</b>	<b>119,599</b>	

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	งบการเงินรวม										
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	ส่วนปรับปรุงอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	เครื่องจักรและอุปกรณ์	ถังไม้ไผ่	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ระยะยาว	ก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า</b>											
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	159	1,193	13,864	43,191	2,493	1,293	3,249	-	-	65,442	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	-	63	964	1,766	96	176	191	-	-	3,256	
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า	(54)	-	-	(34)	-	-	-	-	-	(88)	
โอน	-	-	-	(1)	-	(1)	-	-	-	(2)	
โอนมาจากสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
จำหน่าย	-	-	(30)	(252)	-	(55)	(161)	-	-	(498)	
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	(114)	(147)	(43)	(1)	(1)	-	-	(306)	
<b>ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 / 1 ตุลาคม 2559</b>	<b>105</b>	<b>1,256</b>	<b>14,685</b>	<b>44,523</b>	<b>2,546</b>	<b>1,412</b>	<b>3,278</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>67,805</b>	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	82	1,278	2,376	58	239	221	-	-	4,254	
ขาดทุนจากการด้อยค่า	-	-	-	50	-	-	-	32	-	82	
โอน	-	-	-	3	-	(2)	(2)	-	-	(1)	
จำหน่าย	-	(3)	(117)	(590)	-	(137)	(210)	-	-	(1,057)	
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	(7)	(7)	(1)	(1)	(1)	1	-	(16)	
<b>ณ วันที่ 30 กันยายน 2560</b>	<b>105</b>	<b>1,335</b>	<b>15,839</b>	<b>46,355</b>	<b>2,603</b>	<b>1,511</b>	<b>3,286</b>	<b>33</b>	<b>-</b>	<b>71,067</b>	

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

งบการเงินรวม

	อาคาร		เครื่องตกแต่ง		สินทรัพย์	
	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	ส่วนปรับปรุงอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า	ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	รวม
มูลค่าสุทธิทางบัญชี						
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	16,513	12,511	439	610	510	46,921
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 / 1 ตุลาคม 2559	18,317	11,836	355	633	1,165	47,871
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	17,878	11,331	327	646	2,411	48,532

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทได้ทบทวนมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน พบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มากกว่ามูลค่าตามบัญชี

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีจำนวน 44,704 ล้านบาท (30 กันยายน 2559: 40,467 ล้านบาท)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	ส่วนปรับปรุง อาคารเช่า	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ  (ล้านบาท)	สินทรัพย์ ระหว่าง ก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
<b>ราคาทุน</b>					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	13	216	25	17	271
เพิ่มขึ้น	2	29	14	3	48
จำหน่าย	-	(1)	-	(12)	(13)
<b>ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 /</b>					
1 ตุลาคม 2559	15	244	39	8	306
เพิ่มขึ้น	-	31	9	14	54
จำหน่าย	-	(17)	(6)	(7)	(30)
<b>ณ วันที่ 30 กันยายน 2560</b>	<b>15</b>	<b>258</b>	<b>42</b>	<b>15</b>	<b>330</b>
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจาก</b>					
<b>การด้อยค่า</b>					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	13	160	20	-	193
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	-	16	3	-	19
จำหน่าย	-	(1)	-	-	(1)
<b>ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 /</b>					
1 ตุลาคม 2559	13	175	23	-	211
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	24	6	-	30
จำหน่าย	-	(17)	(6)	-	(23)
<b>ณ วันที่ 30 กันยายน 2560</b>	<b>13</b>	<b>182</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>218</b>
<b>มูลค่าสุทธิทางบัญชี</b>					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	-	56	5	17	78
<b>ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 /</b>					
1 ตุลาคม 2559	2	69	16	8	95
<b>ณ วันที่ 30 กันยายน 2560</b>	<b>2</b>	<b>76</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>112</b>

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของส่วนปรับปรุงทรัพย์สินที่เช่าและอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีจำนวน 189 ล้านบาท (30 กันยายน 2559: 159 ล้านบาท)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

การวัดมูลค่ายุติธรรม

ลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินถูกประเมินโดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระจากภายนอก ซึ่งมีคุณสมบัติในวิชาชีพที่เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว

การวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินจำนวน 17,878 ล้านบาท ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น่ามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม (30 กันยายน 2559: 18,317 ล้านบาท)

มูลค่ายุติธรรมระดับ 3

ตารางต่อไปนี้แสดงการกระทบยอดยกมาและยกไปสำหรับมูลค่ายุติธรรมระดับ 3

	งบการเงินรวม	
	สำหรับปี	สำหรับงวด
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559
	(ล้านบาท)	
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม	18,317	16,513
ซื้อและรับ โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	39
โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(297)	-
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน (กลับรายการ)	(141)	1,731
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า	-	54
ผลต่างจากการแปลงค่าในการจัดทำงบการเงินรวม	(1)	(20)
<b>ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน</b>	<b>17,878</b>	<b>18,317</b>

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญ

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินแสดงในตารางดังต่อไปนี้

เทคนิคการประเมินมูลค่า	ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญ	ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญและการวัดมูลค่ายุติธรรม
วิธีเปรียบเทียบตามราคาตลาด	ราคาซื้อขายของที่ดินเปรียบเทียบที่คล้ายคลึงกันที่ปรับแล้ว	มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น (ลดลง) หากราคาตลาดสูงขึ้น (ต่ำลง)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

14 ค่าความนิยม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559
	(ล้านบาท)			
<b>ราคาทุน</b>				
ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม	7,173	7,222	-	-
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน				
เงินตราต่างประเทศ	-	(49)	-	-
<b>ณ วันที่ 30 กันยายน</b>	<b>7,173</b>	<b>7,173</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ขาดทุนจากการด้อยค่า</b>				
ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม	148	171	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่า	61	-	-	-
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน				
เงินตราต่างประเทศ	-	(23)	-	-
<b>ณ วันที่ 30 กันยายน</b>	<b>209</b>	<b>148</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>มูลค่าสุทธิทางบัญชี</b>				
ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม	7,025	7,051	-	-
<b>ณ วันที่ 30 กันยายน</b>	<b>6,964</b>	<b>7,025</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

ค่าความนิยม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559
	(ล้านบาท)			
ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์และอาหาร	6,123	6,123	-	-
ธุรกิจเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์	841	902*	-	-
<b>รวม</b>	<b>6,964</b>	<b>7,025</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ค่าความนิยม จำนวนเงิน 547 ล้านบาท ได้ถูกป็นส่วนใหม่จากเดิมธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์และอาหาร ไปยังธุรกิจเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ เนื่องจากผู้บริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทมากกว่า

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทได้ทบทวนมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยม พบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของค่าความนิยม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มากกว่ามูลค่าตามบัญชี เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าค่าความนิยมได้ถูกปรับส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มบริษัท

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดพิจารณาจากมูลค่าจากการใช้คำนวณโดยประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตคิดลด จากงบประมาณและการคาดการณ์ที่ได้รับการอนุมัติโดยผู้บริหาร ครอบคลุมระยะเวลา 3-5 ปี กระแสเงินสดหลังจากช่วงเวลาดังกล่าวคาดการณ์โดยใช้อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.61 ถึง 2.00 อัตราการเติบโตที่ใช้สอดคล้องกับข้อสมมติที่ว่าผู้เข้าร่วมตลาดจะทำได้ อัตราคิดลดร้อยละ 8.49 ถึง 11.20 สำหรับการคำนวณกระแสเงินสด มาจากการประมาณการของผู้บริหารซึ่งสะท้อนความเสี่ยงของแต่ละหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ณ วันที่ทำการประเมิน มูลค่าของสมมติฐานหลักแสดงถึงการประเมินของผู้บริหารของแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยอ้างอิงข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจากแหล่งข้อมูลภายในและภายนอก

15 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดังนี้

	งบการเงินรวม			
	สินทรัพย์		หนี้สิน	
	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559
	(ล้านบาท)			
รวม	1,937	1,684	(2,296)	(2,339)
การหักกลบรายการของภาษี	(1,428)	(1,312)	1,428	1,312
<b>สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ</b>	<b>509</b>	<b>372</b>	<b>(868)</b>	<b>(1,027)</b>
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สินทรัพย์		หนี้สิน	
	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559
	(ล้านบาท)			
รวม	39	34	-	-
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีรวมที่เกิดขึ้นในระหว่างปี/งวด มีดังนี้

ณ วันที่	งบการเงินรวม		ณ วันที่	
	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน			
	กำไรหรือ ขาดทุน (หมายเหตุ 32)	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (ล้านบาท)		
1 ตุลาคม 2559			30 กันยายน 2560	
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี</b>				
สินค้างเหลือ	232	27	-	259
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	303	(7)	-	296
เงินลงทุนระยะยาว	1	-	-	1
ประมาณการหนี้สิน	6	-	-	6
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	487	(21)	36	502
ยอดขาดทุนยกไป	630	219	-	849
อื่นๆ	25	(1)	-	24
<b>รวม</b>	<b>1,684</b>	<b>217</b>	<b>36</b>	<b>1,937</b>
<b>หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี</b>				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(2,300)	2	28	(2,270)
อื่นๆ	(39)	12	1	(26)
<b>รวม</b>	<b>(2,339)</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>(2,296)</b>
<b>สุทธิ</b>	<b>(655)</b>	<b>231</b>	<b>65</b>	<b>(359)</b>



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ณ วันที่	งบการเงินรวม		ณ วันที่
	บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน		
1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	30 กันยายน
2559	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	2559
	(ล้านบาท)		
<b>สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี</b>			
สินค้าคงเหลือ	217	15	232
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	290	13	303
เงินลงทุนระยะยาว	1	-	1
ประมาณการหนี้สิน	6	-	6
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	502	-	487
ยอดขาดทุนยกไป	556	74	630
อื่นๆ	28	(3)	25
<b>รวม</b>	<b>1,600</b>	<b>99</b>	<b>1,684</b>
<b>หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี</b>			
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1,966)	12	(2,300)
อื่นๆ	(37)	-	(39)
<b>รวม</b>	<b>(2,003)</b>	<b>12</b>	<b>(2,339)</b>
<b>สุทธิ</b>	<b>(403)</b>	<b>111</b>	<b>(655)</b>

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559	งบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน กำไรหรือ		ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
		ขาดทุน (หมายเหตุ 32)	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (ล้านบาท)	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1	-	-	1
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	33	2	3	38
<b>รวม</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>39</b>

สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	งบการเงินเฉพาะกิจการ บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน กำไรหรือ		ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
		ขาดทุน (หมายเหตุ 32)	กำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (ล้านบาท)	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2	(1)	-	1
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	35	(1)	(1)	33
<b>รวม</b>	<b>37</b>	<b>(2)</b>	<b>(1)</b>	<b>34</b>

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

16 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
		2560	2559	2560	2559
		(ล้านบาท)			
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ชำนาญการ	37	1,342	1,392	252	261
เงินมัดจำ		300	282	-	-
อื่นๆ		183	213	-	-
<b>รวม</b>		<b>1,825</b>	<b>1,887</b>	<b>252</b>	<b>261</b>

17 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
<b>ส่วนที่หมุนเวียน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร				
ส่วนที่มีหลักประกัน		-	1,071	-
ส่วนที่ไม่มีหลักประกันแต่มีหนังสือ				
สนับสนุนทางการเงิน		-	1	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน				
ตั๋วสัญญาใช้เงิน				
ส่วนที่มีหลักประกัน		1,446	-	-
ส่วนที่ไม่มีหลักประกันแต่มีหนังสือ				
สนับสนุนทางการเงิน		304	434	-
ตั๋วเงิน				
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน		3,953	1,989	3,953
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืม				
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน		5,703	3,495	3,953

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	หมายเหตุ 2560	2559	2560	2559
			(ล้านบาท)	
<b>ส่วนที่หมุนเวียน (ต่อ)</b>				
ตัวเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน				
การเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	24,950	15,456	24,950	14,956
ส่วนที่ไม่มีหลักประกันแต่มีการค้ำประกัน	-	45	-	-
	<u>24,950</u>	<u>15,501</u>	<u>24,950</u>	<u>14,956</u>
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	4	-	11,602	25,505
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น				
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	5	-	-	-
รวมส่วนที่หมุนเวียน	<u>30,658</u>	<u>18,996</u>	<u>40,505</u>	<u>42,450</u>
<b>ส่วนที่ไม่หมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	4	-	27,494	1,264
หุ้นกู้				
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	2,000	2,000	-	-
ตัวเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน				
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	-	9,763	-	9,763
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	8,000	15,000	8,000	15,000
ส่วนที่ไม่มีหลักประกันแต่มีการค้ำประกัน	-	326	-	-
	<u>8,000</u>	<u>25,089</u>	<u>8,000</u>	<u>24,763</u>
รวมส่วนที่ไม่หมุนเวียน	<u>10,000</u>	<u>27,089</u>	<u>35,494</u>	<u>26,027</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>40,658</u>	<u>46,085</u>	<u>75,999</u>	<u>68,477</u>

# บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

## หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยแสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจ่ายชำระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 30 กันยายน 2559 ได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559
				(ล้านบาท)
ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	30,658	18,996	40,505	42,450
ครบกำหนดหลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี	10,000	27,089	35,494	26,027
<b>รวม</b>	<b>40,658</b>	<b>46,085</b>	<b>75,999</b>	<b>68,477</b>

ลักษณะและรายละเอียดที่สำคัญต่างๆ ของเงินกู้ยืม มีดังนี้

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงิน

- (ก) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กลุ่มบริษัทไม่มียอดคงเหลือเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (30 กันยายน 2559: 1,072 ล้านบาท โดยบางส่วนมีหนังสือสนับสนุนทางการเงินซึ่งออกโดยบริษัท)
- (ข) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีเงินกู้ยืมและตัวเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงินหลายแห่ง รวมเป็นเงินจำนวน 5,703 ล้านบาท และ 3,953 ล้านบาท ตามลำดับ (30 กันยายน 2559: 2,423 ล้านบาท และ 1,989 ล้านบาท ตามลำดับ) ซึ่งประกอบด้วยตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกลุ่มบริษัทและบริษัทให้แก่สถาบันการเงินภายในประเทศหลายแห่งและตัวเงินที่ออกโดยบริษัท โดยมีอัตราดอกเบี้ยตามที่สถาบันการเงินกำหนด บริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งในต่างประเทศมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในต่างประเทศ มีวงเงินรวม 45 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดยมีสินค้าเป็นหลักประกัน และมูลค่าสินค้าต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าภาระหนี้คงเหลือ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเป็นจำนวนเงิน 4.50 ล้านบาท ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2560 บริษัทย่อยของบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งได้รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยรายหนึ่ง ในบริษัทดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 4.50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี มีกำหนดชำระคืนภายใน 3 เดือน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและตัวเงิน

(ก) สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินสามแห่ง ซึ่งทำสัญญาโดยบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกล่าวมีเงินต้นจำนวนรวม 10,000 ล้านบาท เริ่มชำระตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 ดอกเบี้ยกำหนดชำระเป็นรายเดือน รายหกเดือนและรายสามเดือน สำหรับสถาบันการเงินแห่งที่หนึ่ง สอง และสาม ตามลำดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงร้อยละ 3 ถึง 4.3 ต่อปี

รายละเอียดดังนี้

สถาบันการเงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนงวด	กำหนดชำระคืน	
			ยอดชำระต่องวด (ล้านบาท)	กำหนดจ่ายชำระ
แห่งที่ 1	2,000	12	166.60	29 พ.ย. 56 ถึง 13 พ.ย. 57 (งวดสุดท้าย 167.40)
แห่งที่ 2				
ส่วน Tranche A	1,500	1	1,500	14 พ.ย. 57
ส่วน Tranche B	1,500	1	1,500	14 พ.ค. 58
ส่วน Tranche C	1,000	1	1,000	16 พ.ย. 58
แห่งที่ 3				
ส่วน Tranche A	1,000	1	1,000	4 ก.พ. 59
ส่วน Tranche B	1,000	1	1,000	4 พ.ค. 59
ส่วน Tranche C	1,000	1	1,000	4 ส.ค. 59
ส่วน Tranche D	1,000	1	1,000	4 พ.ย. 59
รวม	<u>10,000</u>			

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกัน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ยอดค้างชำระเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการงินดังกล่าวได้ถูกชำระแล้วทั้งจำนวน (30 กันยายน 2559: 1,000 ล้านบาท)

- (จ) สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวและตั๋วเงินระยะยาวกับสถาบันการงินสามแห่ง ซึ่งทำสัญญาโดยบริษัทมีรายละเอียด ดังนี้

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการงินสองแห่งก่อนหน้านี้มีเงินต้นจำนวนรวม 23,000 ล้านบาท เริ่มชำระตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2562 ดอกเบี้ยกำหนดชำระเป็นรายสามเดือนและรายเดือน สำหรับสถาบันการงินแห่งที่หนึ่งและสอง ตามลำดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงร้อยละ 2.4 ถึง 3.1 ต่อปี ทั้งนี้เงินกู้เพิ่มระหว่างงวดจำนวน 8,000 ล้านบาท ได้ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของเงินดังกล่าวแล้ว

ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทได้ออกตั๋วเงินระยะยาวกับสถาบันการงินแห่งที่สามเพิ่ม โดยมีเงินต้นจำนวน 3,500 ล้านบาท และจำนวน 1,500 ล้านบาท โดยมีดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 1.88 ต่อปี และต่อมาในเดือนกันยายน 2559 บริษัทออกตั๋วเงินระยะยาวกับสถาบันการงินแห่งเดียวกันเพิ่ม โดยมีเงินต้นจำนวน 5,000 ล้านบาท โดยมีดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้าอัตราร้อยละ 1.97 ต่อปี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียดดังนี้

สถาบันการเงิน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนงวด	กำหนดชำระคืน	
			ยอดชำระต่องวด (ล้านบาท)	กำหนดจ่ายชำระ
เงินกู้ยืมระยะยาว				
แห่งที่ 1				
ส่วน Tranche A	1,000	1	1,000	25 มี.ย. 61
ส่วน Tranche B	1,300	1	1,300	31 ต.ค. 61
ส่วน Tranche C	1,300	1	1,300	30 พ.ย. 61
ส่วน Tranche D	1,300	1	1,300	28 ธ.ค. 61
ส่วน Tranche E	1,300	1	1,300	31 ม.ค. 62
ส่วน Tranche F	1,300	1	1,300	28 ก.พ. 62
ส่วน Tranche G	1,500	1	1,500	22 มี.ค. 62
แห่งที่ 2				
ส่วน Tranche A	5,000	1	5,000	22 ธ.ค. 60
ส่วน Tranche B	5,000	1	5,000	23 มี.ค. 61
ส่วน Tranche C	4,000	1	4,000	22 มี.ย. 61
แห่งที่ 3				
ตัวเงิน	3,500	1	3,500	13 พ.ย. 60
หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า			(8)	
สุทธิ			3,492	
ตัวเงิน	1,500	1	1,500	23 พ.ย. 60
หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า			(4)	
สุทธิ			1,496	
ตัวเงิน	5,000	1	5,000	23 ก.พ. 61
หัก ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า			(38)	
สุทธิ			4,962	
<b>รวม</b>	<b>33,000</b>		<b>32,950</b>	



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและตัวเงินระยะยาวดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมและตัวเงินที่ไม่มีหลักประกัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมียอดเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและตัวเงินดังกล่าวคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 32,950 ล้านบาท (30 กันยายน 2559: 38,719 ล้านบาท)

(ค) หุ้นกู้ ซึ่งออกโดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ในปี 2555 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้อนุมัติให้บริษัทย่อยได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้มีวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี โดยในกรณีที่บริษัทย่อยได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินข้างต้นแล้ว บริษัทย่อยสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ (Revolving)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีภาระหุ้นกู้ที่คงเหลือชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทที่ไม่มีหลักประกันไม่ค้ำยสิทธิ และไม่มีผู้แทนถือหุ้นกู้เป็นจำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท (2,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยครบกำหนดเวลาไถ่ถอนในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 และวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.51 ต่อปี และร้อยละ 2.20 ต่อปี ตามลำดับ ซึ่งมีกำหนดจ่ายชำระดอกเบี้ยทุกๆ หกเดือน ทั้งนี้บริษัทมีวงเงินคงเหลือในการออกหุ้นกู้ก็เป็นจำนวน 1,000 ล้านบาท

บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดและดำรงอัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นตลอดอายุของหุ้นกู้

(ง) สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งทำสัญญาโดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีรายละเอียดดังนี้

สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีเงินต้นจำนวน 500 ล้านบาท กำหนดชำระคืนเป็นรายเดือนจำนวน 5 งวด งวดละ 100 ล้านบาท โดยเริ่มชำระตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2560 ดอกเบี้ยกำหนดชำระเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2.25 ต่อปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ยอดค้างชำระเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินดังกล่าวได้ถูกชำระแล้วทั้งจำนวน (30 กันยายน 2559: 500 ล้านบาท)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

- (จ) สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในต่างประเทศ ซึ่งทำสัญญาโดยบริษัทย่อยทางอ้อมแห่งหนึ่งในต่างประเทศมีรายละเอียดดังนี้

เงินกู้ยืมระยะยาวมีจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ มีระยะเวลา 3 ปี กำหนดชำระคืนเป็นรายไตรมาส จำนวน 12 งวด และใน 11 งวดแรก ชำระคืนงวดละ 250,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ สำหรับเงินกู้ที่เหลือจะชำระในงวดสุดท้าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้ชำระคืนเงินกู้ระยะยาวก่อนวันครบกำหนดทั้งจำนวนโดยไม่มีค่าปรับ (30 กันยายน 2559: 8.25 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 371 ล้านบาท)

กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 82,824 ล้านบาท และ 54,898 ล้านบาท ตามลำดับ (30 กันยายน 2559: 74,896 ล้านบาท และ 46,268 ล้านบาท ตามลำดับ)

ยอดหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ใน				
การดำเนินงานของบริษัทย่อย	40,658	46,070	75,999	67,213
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์	-	15	-	-
สกุลเงินเหรียญฮ่องกง	-	-	-	1,264
<b>รวม</b>	<b>40,658</b>	<b>46,085</b>	<b>75,999</b>	<b>68,477</b>

18 เจ้าหนี้การค้า

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
		2560	2559	2560	2559
		(ล้านบาท)			
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	1,631	1,542	-	-
บุคคลหรือกิจการอื่น		3,166	2,990	-	-
<b>รวม</b>		<b>4,797</b>	<b>4,532</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ใน				
การดำเนินงานของบริษัทย่อย	4,554	4,173	-	-
สกุลเงินยูโร	187	297	-	-
สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย	36	-	-	-
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง	12	17	-	-
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	8	38	-	-
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์	-	7	-	-
<b>รวม</b>	<b>4,797</b>	<b>4,532</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

19 เจ้าหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,690	2,535	226	208
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า	1,426	395	-	-
ค่าส่งเสริมการขายค้างจ่าย	1,340	1,390	-	-
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	630	464	4	3
อื่นๆ	382	514	5	4
<b>รวม</b>	<b>6,468</b>	<b>5,298</b>	<b>235</b>	<b>215</b>

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ยอดเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
สกุลเงินบาทและสกุลเงินที่ใช้ใน				
การดำเนินงานของบริษัทย่อย	6,231	5,126	235	215
สกุลเงินยูโร	101	69	-	-
สกุลเงินเยนญี่ปุ่น	64	-	-	-
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา	41	21	-	-
สกุลเงินริงกิตมาเลเซีย	24	52	-	-
สกุลเงินเหรียญสิงคโปร์	6	25	-	-
สกุลเงินเหรียญฮ่องกง	1	-	-	-
สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง	-	5	-	-
<b>รวม</b>	<b>6,468</b>	<b>5,298</b>	<b>235</b>	<b>215</b>

20 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	1,043	961	31	20
เงินมัดจำรับและเงินค้ำประกันรับ	570	485	-	-
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง	211	409	12	287
อื่นๆ	70	86	2	1
<b>รวม</b>	<b>1,894</b>	<b>1,941</b>	<b>45</b>	<b>308</b>

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

21 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559
	(ล้านบาท)			
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>				
<b>ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสำหรับ</b>				
<b>ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน</b>				
- การลาหยุดพักผ่อนประจำปีสะสม	1	11	-	-
<b>ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน</b>				
- รางวัลการทำงานเป็นระยะเวลานาน	39	45	-	-
<b>ผลประโยชน์หลังออกจากงาน</b>				
- โครงการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย	3,049	2,831	231	201
<b>รวม</b>	<b>3,089</b>	<b>2,887</b>	<b>231</b>	<b>201</b>
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี	เก้าเดือน	สำหรับปี	เก้าเดือน
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>				
<b>รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน</b>				
โครงการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย	245	190	23	18
<b>ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก</b>				
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี/งวด	1	9	-	-
	<b>246</b>	<b>199</b>	<b>23</b>	<b>18</b>
<b>รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>				
<b>ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลัก</b>				
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี/งวด	183	(75)	13	(4)
<b>ขาดทุนสะสม (กำไร) จากการประมาณการตามหลัก</b>				
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้	171	(12)	(33)	(46)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

**โครงการจ่ายชดเชยตามกฎหมายแรงงานไทย**

กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการ โครงการบำเหน็จบำนาญพนักงานตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	สำหรับงวด		สำหรับงวด		
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	เก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	เก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	
	หมายเหตุ	2560	2559	2560	2559
		(ล้านบาท)			
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม		2,887	2,817	201	200
รับรู้ในกำไรขาดทุน	29				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน		179	132	18	13
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน		66	58	5	5
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		1	9	-	-
		<u>246</u>	<u>199</u>	<u>23</u>	<u>18</u>
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น					
ขาดทุน (กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		183	(75)	13	(4)
		<u>183</u>	<u>(75)</u>	<u>13</u>	<u>(4)</u>
อื่น ๆ					
ผลประโยชน์จ่าย		(227)	(54)	(6)	(13)
		<u>(227)</u>	<u>(54)</u>	<u>(6)</u>	<u>(13)</u>
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์					
ณ วันที่ 30 กันยายน		<u>3,089</u>	<u>2,887</u>	<u>231</u>	<u>201</u>

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

กำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวด		สำหรับงวด	
	สำหรับปี	เก้าเดือน	สำหรับปี	เก้าเดือน
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
สมมติฐานประชากร	85	(128)	6	(8)
สมมติฐานทางการเงิน	(21)	73	-	5
การปรับปรุงจากประสบการณ์	119	(20)	7	(1)
<b>รวม</b>	<b>183</b>	<b>(75)</b>	<b>13</b>	<b>(4)</b>

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) ได้แก่

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(ร้อยละต่อปี)			
อัตราคิดลด	2.50	2.25 - 2.50	2.50	2.50
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	5.00	5.00	5.00	5.00

ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราภาระในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางภาระ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ระยะเวลาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็น 8-12 ปี (30 กันยายน 2559: 7-13 ปี)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่นๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาวะผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

ภาวะผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)	(127)	136	(7)	8
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.5)	90	(85)	7	(7)
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	141	(95)	-	-

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานต่างๆ



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

22 ทุนเรือนหุ้น

	มูลค่าหุ้น ต่อหุ้น (บาท)	งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ			
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับงวดเก้าเดือน	
		30 กันยายน 2560		สิ้นสุดวันที่	
		จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน (ล้านบาท / ล้านหุ้น)	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน
<b>ทุนจดทะเบียน</b>					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	1	25,155	25,155	29,000	29,000
ลดหุ้น	1	-	-	(3,890)	(3,890)
ออกหุ้นใหม่	1	-	-	45	45
ณ วันที่ 30 กันยายน					
- หุ้นสามัญ	1	<u>25,155</u>	<u>25,155</u>	<u>25,155</u>	<u>25,155</u>
<b>หุ้นที่ออกและชำระแล้ว</b>					
ณ วันที่ 1 ตุลาคม / 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	1	<u>25,110</u>	<u>25,110</u>	<u>25,110</u>	<u>25,110</u>
ณ วันที่ 30 กันยายน					
- หุ้นสามัญ	1	<u>25,110</u>	<u>25,110</u>	<u>25,110</u>	<u>25,110</u>

ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในที่ประชุมของบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

ก) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนประมาณ 3,890 ล้านบาท จาก 29,000 ล้านบาท เป็นจำนวนประมาณ 25,110 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย

ข) การเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนหุ้นที่จะออกตามแผนกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวจำนวน 45 ล้านบาท จากประมาณ 25,110 ล้านบาท เป็นประมาณ 25,155 ล้านบาท และเห็นชอบในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 45 ล้านหุ้น เพื่อรองรับแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานดังกล่าว

โดยบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 และ 24 พฤษภาคม 2559 ตามลำดับ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

### **ส่วนเกินมูลค่าหุ้น**

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

## **23 สำรอง**

สำรองประกอบด้วย

### **การจัดสรรกำไร และ/หรือ กำไรสะสม**

สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

### **องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น**

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขาย

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขายแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขายจนกระทั่งมีการตัดรายการหรือเกิดการด้อยค่า

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่แสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิของการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่แสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทั่งมีการขายหรือจำหน่าย

การเคลื่อนไหวในทุนสำรอง

การเคลื่อนไหวในทุนสำรองแสดงรายการในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

#### 24 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - แผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว

##### ข้อมูลแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวปี 2559

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว (ThaiBev Long-term incentive plan: LTIP 2559) โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นเพื่อเป็นค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากค่าตอบแทนปัจจุบันให้แก่พนักงานซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ได้กำหนดไว้ในแผนการ LTIP 2559

รายการ	รายละเอียด
วันจัดสรรหุ้นโบนัส	31 มกราคม 2560
คุณสมบัติของพนักงาน	พนักงานในกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ตั้งแต่ระดับ 12 ขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารแผน
จำนวนหุ้นเบื้องต้น	จำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในจดหมายที่แจ้งแก่พนักงาน เป็นจำนวนหุ้นเบื้องต้น กำหนดโดยพิจารณาจากผลประกอบการของกลุ่มบริษัทในปีนั้นๆ และผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละท่านในแต่ละปี
จำนวนหุ้นสุดท้ายที่พนักงานจะได้รับจริง	จำนวนหุ้นสุดท้ายที่พนักงานจะได้รับจริง คำนวณจาก 1. ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน (KPI) ในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 2. ระดับความสำเร็จของบริษัทในช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) กำไรสุทธิไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย น้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณร้อยละ 75 2) คะแนนดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) น้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณร้อยละ 25
การส่งมอบหุ้นแก่พนักงาน	หุ้นที่พนักงานจะได้รับแบ่งเป็นสามส่วนและทยอยส่งมอบให้พนักงานในแต่ละปีเป็นระยะเวลาสามปี
ราคายุติธรรมของหุ้น	ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขายของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ก่อนหน้าวันจัดสรรหุ้นโบนัส 3 วัน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 กลุ่มบริษัทและบริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายสำหรับแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว จำนวน 33.54 ล้านบาท และ 15.01 ล้านบาท ตามลำดับ

รายการกระทบยอดหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ และทุนสำรองอื่น - การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีดังนี้

	งบการเงินรวม			
	2560			
	หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว		ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรองอื่น - การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
	(จำนวนล้านหุ้น)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
ณ วันที่ 1 ตุลาคม	25,110	25,110	17,216	-
ค่าใช้จ่ายแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวสำหรับงวด	-	-	-	34
<b>ณ วันที่ 30 กันยายน</b>	<b>25,110</b>	<b>25,110</b>	<b>17,216</b>	<b>34</b>

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2560			
	หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว		ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	ทุนสำรองอื่น - การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
	(จำนวนล้านหุ้น)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
ณ วันที่ 1 ตุลาคม	25,110	25,110	17,216	-
ค่าใช้จ่ายแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวสำหรับงวด	-	-	-	34
<b>ณ วันที่ 30 กันยายน</b>	<b>25,110</b>	<b>25,110</b>	<b>17,216</b>	<b>34</b>

25 ส่วนงานดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทได้นำเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ รูปแบบหลักในการรายงานส่วนงานธุรกิจ พิจารณาจากระบบการบริหารการจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการกำหนดส่วนงาน

การกำหนดราคาระหว่างส่วนงานอยู่บนเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่าย

## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ผลได้ (เสีย) สินทรัพย์และหนี้สินตามส่วนงาน รวมรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงาน หรือที่สามารถปันส่วนให้กับส่วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ผลกระทบสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งส่วนของรายได้และค่าใช้จ่าย เงินกู้ยืมและต้นทุนทางการเงินบางส่วน และเงินลงทุนบางรายการ

ในการจัดทำข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน หนี้สินและดอกเบี้ยจ่ายที่ไม่สามารถปันส่วนได้ว่าเกี่ยวข้องกับส่วนงานใด จะถูกปันส่วนตามเกณฑ์ร้อยละของสินทรัพย์สุทธิของแต่ละส่วนงาน โดยผู้บริหารเชื่อว่าเกณฑ์ดังกล่าวได้แสดงหนี้สินของแต่ละส่วนงานได้อย่างเหมาะสมและใกล้เคียงกับความเป็นจริง

### ส่วนงานธุรกิจ

กลุ่มบริษัทเสนอส่วนงานธุรกิจที่สำคัญดังนี้

ธุรกิจสุรา	ผลิตและจำหน่ายสุรายี่ห้อต่าง ๆ และน้ำโซดา
ธุรกิจเบียร์	ผลิตและจำหน่ายเบียร์ยี่ห้อต่างๆ
ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์	ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม กาแฟสำเร็จรูป เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มชาเขียว และเครื่องดื่มกลิ่นผลไม้ยี่ห้อต่างๆ และ
ธุรกิจอาหาร	ภัตตาคารร้านอาหารญี่ปุ่น และจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

ส่วนงานธุรกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 โดยย้ายธุรกิจน้ำโซดาจากธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์ไปรวมกับธุรกิจสุรา เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการและความรับผิดชอบของกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลของปีก่อนได้ปรับปรุงใหม่เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบและวิเคราะห์

### ข้อมูลเขตภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทมีฐานการค้าเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย โดยส่วนหนึ่งของสินค้าที่ผลิตได้จะส่งไปจำหน่ายโดยตรงหรือผ่านทางบริษัทย่อยในต่างประเทศให้กับลูกค้าภายนอก สำหรับฐานการค้าเนินธุรกิจในต่างประเทศจะเป็นของบริษัทย่อย

ในการนำเสนอการจำแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายได้แยกตามเขตภูมิศาสตร์ได้กำหนดจากสถานที่ตั้งของลูกค้าสินทรัพย์แยกตามสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสินทรัพย์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ข้อมูลเกี่ยวกับผลได้ (เสีย) ตามส่วนงานธุรกิจ

	ธุรกิจสุรา		ธุรกิจเบียร์		ธุรกิจเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์		ธุรกิจอาหาร		บริการช่าง		บริการงวด		รวม
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	ระหว่างกัน	สำหรับงวด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	
	(ปรับรุ่งใหม่)	(ปรับรุ่งใหม่)	(ปรับรุ่งใหม่)	(ปรับรุ่งใหม่)	(ปรับรุ่งใหม่)	(ปรับรุ่งใหม่)	(ปรับรุ่งใหม่)	(ปรับรุ่งใหม่)					
รายได้จากการขายสุรากลั่น	109,237	76,806	57,316	44,389	16,738	12,968	6,706	4,990	-	-	189,997	139,153	
รายได้จากการขายระหว่างส่วนงาน	60	135	10	8	39	30	36	3	(145)	(176)	-	-	
ดอกเบี้ยรับ	21	19	11	10	6	5	5	3	-	-	43	37	
รายได้อื่น	228	225	190	180	349	331	45	32	(155)	(71)	657	697	
<b>รวมรายได้ที่จำแนกส่วนงานได้</b>	<b>109,546</b>	<b>77,185</b>	<b>57,527</b>	<b>44,587</b>	<b>17,132</b>	<b>13,334</b>	<b>6,792</b>	<b>5,028</b>	<b>(300)</b>	<b>(247)</b>	<b>190,697</b>	<b>139,887</b>	
ต้นทุนขาย	73,209	51,594	44,316	34,972	10,769	8,250	3,705	2,895	(100)	(120)	131,899	97,591	
ค่าใช้จ่ายในการขาย	5,050	3,526	7,092	4,520	5,640	4,819	896	585	(104)	(61)	18,574	13,389	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	5,570	3,877	2,385	1,845	2,095	1,658	2,046	1,476	(96)	(66)	12,000	8,790	
ต้นทุนทางการเงิน	215	135	54	29	149	108	18	6	-	-	436	278	
<b>รวมค่าใช้จ่ายที่จำแนกส่วนงานได้</b>	<b>84,044</b>	<b>59,132</b>	<b>53,847</b>	<b>41,366</b>	<b>18,653</b>	<b>14,835</b>	<b>6,665</b>	<b>4,962</b>	<b>(300)</b>	<b>(247)</b>	<b>162,909</b>	<b>120,048</b>	
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	143	106	-	-	-	-	143	106	
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	25,502	18,053	3,680	3,221	(1,378)	(1,395)	127	66	-	-	27,931	19,945	
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(5,082)	(3,634)	(550)	(441)	523	444	(23)	(12)	-	-	(5,132)	(3,643)	
กำไร (ขาดทุน) ที่จำแนกส่วนงานได้	20,420	14,419	3,130	2,780	(855)	(951)	104	54	-	-	22,799	16,302	

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รวม	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	สำหรับงวด เก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
	2560	2559
		(ล้านบาท)
	8,497	-
	3,930	3,269
	(545)	(535)
	<u>11,882</u>	<u>2,734</u>
	<u>34,681</u>	<u>19,036</u>

รายการที่จำแนกส่วนงานไม่ได้

- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุนอื่นของบริษัทฯ
- ส่วนแบ่งกำไร ในการดำเนินงานปกติจากเงินลงทุนในบริษัทฯ
- ต้นทุนทางการเงิน

รวมรายการที่จำแนกส่วนงานไม่ได้

กำไรสำหรับปี/งวด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินตามส่วนของธุรกิจ

	ธุรกิจสุรา		ธุรกิจเบียร์		ธุรกิจเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์		ธุรกิจอาหาร		รวม
	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	
สินค้าคงเหลือ	31,250	32,453	5,163	4,505	1,228	1,049	120	138	38,145
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	19,811	19,428	10,322	10,219	16,635	16,254	1,764	1,970	47,871
สินทรัพย์อื่น	11,665	9,004	3,108	2,710	12,007	10,461	3,419	1,543	23,718
<b>รวมสินทรัพย์ที่จำแนกส่วนงานได้</b>	<b>62,726</b>	<b>60,885</b>	<b>18,593</b>	<b>17,434</b>	<b>29,870</b>	<b>27,764</b>	<b>5,303</b>	<b>3,651</b>	<b>109,734</b>
รายการที่จำแนกส่วนงานไม่ได้									
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม									77,748
รวมสินทรัพย์									<b>187,653</b>
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	14,018	11,435	3,103	2,509	7,523	6,652	1,014	517	21,113
หนี้สินอื่น	9,513	8,402	5,726	4,530	4,738	3,967	1,092	957	17,856
<b>รวมหนี้สินที่จำแนกส่วนงานได้</b>	<b>23,531</b>	<b>19,837</b>	<b>8,829</b>	<b>7,039</b>	<b>12,261</b>	<b>10,619</b>	<b>2,106</b>	<b>1,474</b>	<b>38,969</b>
รายการที่จำแนกส่วนงานไม่ได้									
- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน									24,972
รวมหนี้สิน									<b>63,941</b>



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายจ่ายฝ่ายทุน ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายและกำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีดังนี้

	ธุรกิจเครื่องสำอางผสม													
	ธุรกิจสุรา			ธุรกิจเบียร์			แอลกอฮอล์			ธุรกิจอาหาร			รวม	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	สำหรับงวด เก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	(ปรับปรุงใหม่)	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	สำหรับงวด เก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	(ปรับปรุงใหม่)	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	สำหรับงวด เก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	(ปรับปรุงใหม่)	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	สำหรับงวด เก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	(ปรับปรุงใหม่)		
รายจ่ายฝ่ายทุน	2,684	751		899	600		1,802	1,344		315	215		5,700	2,910
ค่าเสื่อมราคา	1,562	1,231		780	573		1,429	1,064		488	391		4,259	3,259
ค่าตัดจำหน่าย	22	16		8	4		9	5		10	9		49	34
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์	25	10		72	63		(91)	(59)		(5)	(2)		1	12

รายจ่ายฝ่ายทุนประกอบด้วย  
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รายการบางรายการในข้อมูลส่วนงานดำเนินงานในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการนำเสนอข้อมูลในปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 การจัดประเภทข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่รายงานใหม่นี้ เนื่องจากผู้บริหารเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานของกลุ่มบริษัทมากกว่า

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ข้อมูลจำแนกตามเขตภูมิศาสตร์

รายละเอียดข้อมูลทางการเงินจำแนกตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีดังนี้

	งบการเงินรวม			
	รายได้			
	สำหรับงวด			
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่	เก้าเดือน สิ้นสุดวันที่	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 30 กันยายน	30 กันยายน
2560	2559	2560	2559	
	(ล้านบาท)			
ประเทศไทย	184,464	134,619	46,880	46,094
ต่างประเทศ	6,233	5,268	1,652	1,777
<b>รวม</b>	<b>190,697</b>	<b>139,887</b>	<b>48,532</b>	<b>47,871</b>

26 รายได้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวด		สำหรับงวด	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่	เก้าเดือน สิ้นสุดวันที่	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่	เก้าเดือน สิ้นสุดวันที่
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
รายได้ค่าบริการอื่นๆ	96	134	8	-
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	78	66	1	-
รายได้จากการขายเศษวัสดุ	35	92	-	-
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้	25	19	-	-
ค่าสินไหมทดแทนและอื่นๆ	25	14	-	-
รายได้ค่าขนส่ง	21	16	-	-
รายได้ค่าเช่า	20	15	-	-
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-	88	-	-
อื่นๆ	317	199	-	2
<b>รวม</b>	<b>617</b>	<b>643</b>	<b>9</b>	<b>2</b>

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

27 ค่าใช้จ่ายในการขาย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวด		สำหรับงวด	
	สำหรับปี	เก้าเดือน	สำหรับปี	เก้าเดือน
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
ค่าใช้จ่ายการตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์	7,022	5,258	-	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	4,596	3,380	-	-
ค่าขนส่ง	1,492	1,123	-	-
ค่าเช่า	1,490	907	-	-
ค่ายานพาหนะเดินทาง	1,261	901	-	-
ค่านายหน้า	500	325	-	-
อื่นๆ	2,213	1,495	-	-
<b>รวม</b>	<b>18,574</b>	<b>13,389</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

28 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวด		สำหรับงวด	
	สำหรับปี	เก้าเดือน	สำหรับปี	เก้าเดือน
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	5,281	3,991	40	23
กำลังการผลิตว่างเปล่า	750	347	-	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	748	616	2	1
ค่าจ้างและค่าบริการอื่นๆ	682	444	4	2
เงินบริจาค	569	528	9	4
ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณาประชาสัมพันธ์	565	248	41	18
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	418	353	431	324

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวด		สำหรับงวด	
	สำหรับปี	เก้าเดือน	สำหรับปี	เก้าเดือน
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
ค่าเช่า	406	350	1	1
ค่าสาธารณูปโภค	395	310	6	3
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	392	293	5	2
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	290	202	2	1
อื่นๆ	1,504	1,108	11	5
<b>รวม</b>	<b>12,000</b>	<b>8,790</b>	<b>552</b>	<b>384</b>

29 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวด		สำหรับงวด	
	สำหรับปี	เก้าเดือน	สำหรับปี	เก้าเดือน
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
<b>ผู้บริหาร</b>				
เงินเดือนและค่าแรง	248	179	248	179
โบนัส	140	118	140	118
ต้นทุนบำเหน็จบำนาญ - โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	10	8	10	8
ต้นทุนบำเหน็จบำนาญ - โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้	8	5	8	5
ค่าใช้จ่ายสำหรับแผนการกำหนดค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว	8	-	8	-
อื่นๆ	52	43	17	14
<b>รวม</b>	<b>466</b>	<b>353</b>	<b>431</b>	<b>324</b>

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	สำหรับงวด เก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560	สำหรับงวด เก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
	(ล้านบาท)			
<b>พนักงานอื่น</b>				
เงินเดือนและค่าแรง	9,278	6,681	524	340
โบนัส	1,293	1,267	77	130
ค่าล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยง	798	612	23	14
ต้นทุนบำเหน็จบำนาญ - โครงการผลประโยชน์ ที่กำหนดไว้	235	182	13	10
ต้นทุนบำเหน็จบำนาญ - โครงการสมทบเงิน ที่กำหนดไว้	233	167	16	11
ค่าใช้จ่ายสำหรับแผนการกำหนดค่าตอบแทน พนักงานระยะยาว	26	-	7	-
อื่นๆ	1,494	1,127	131	81
	<u>13,357</u>	<u>10,036</u>	<u>791</u>	<u>586</u>
<b>รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน</b>	<u>13,823</u>	<u>10,389</u>	<u>1,222</u>	<u>910</u>

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21

โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 2 ถึงอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

30 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวด		สำหรับงวด	
	สำหรับปี	เก้าเดือน	สำหรับปี	เก้าเดือน
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
<b>รวมอยู่ในต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ</b>				
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและ				
งานระหว่างทำ	410	(3,955)	-	-
วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองและภาษีสรรพสามิตที่ใช้ไป	124,891	94,814	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	3,528	2,665	752	563
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,622	2,096	35	21
<b>รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย</b>				
ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์	5,097	3,731	-	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	4,596	3,380	-	-
ค่าใช้จ่ายการตลาดและส่งเสริมการขาย	1,925	1,527	-	-
<b>รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร</b>				
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	5,699	4,344	470	347
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	748	616	2	1
ค่าเช่า	406	350	1	1

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

31 ต้นทุนทางการเงิน

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		สำหรับงวด		สำหรับงวด	
		สำหรับปี	เก้าเดือน	สำหรับปี	เก้าเดือน
		สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
		30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559	
		(ล้านบาท)			
<b>ดอกเบี้ยจ่าย</b>					
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	-	-	1,279	951
สถาบันการเงิน		1,002	814	925	728
<b>รวมดอกเบี้ยจ่าย</b>		<b>1,002</b>	<b>814</b>	<b>2,204</b>	<b>1,679</b>
หัก ส่วนที่คิดเข้าเป็นต้นทุนของสินทรัพย์		(21)	(1)	-	-
<b>สุทธิ</b>		<b>981</b>	<b>813</b>	<b>2,204</b>	<b>1,679</b>

32 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวด		สำหรับงวด	
	สำหรับปี	เก้าเดือน	สำหรับปี	เก้าเดือน
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
<b>ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน</b>				
สำหรับปี/งวดปัจจุบัน	5,365	3,767	389	315
ภาษียวดก่อนๆ ที่บันทึกสูงไป	(2)	(13)	(4)	-
	<b>5,363</b>	<b>3,754</b>	<b>385</b>	<b>315</b>

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		สำหรับงวด		สำหรับงวด	
		สำหรับปี	เก้าเดือน	สำหรับปี	เก้าเดือน
		สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
		30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
		2560	2559	2560	2559
		(ล้านบาท)			
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	15				
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว		(12)	(37)	(2)	2
ขาดทุนทางภาษีที่สามารถใช้ได้		(219)	(74)	-	-
		<u>(231)</u>	<u>(111)</u>	<u>(2)</u>	<u>2</u>
รวมภาษีเงินได้		<u>5,132</u>	<u>3,643</u>	<u>383</u>	<u>317</u>

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

		งบการเงินรวม					
		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่			สำหรับงวดเก้าเดือน		
		30 กันยายน 2560			สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559		
		ก่อน	รายได้	สุทธิจาก	ก่อน	รายได้	สุทธิจาก
		ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	(ค่าใช้จ่าย)	ภาษีเงินได้
		(ล้านบาท)					
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น							
ในการดำเนินงานปกติ							
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	283	-	283	2,137	-	2,137	
การรับรู้กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของการ							
เปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงิน							
ลงทุนเพื่อขายของบริษัทร่วม	(8,506)	-	(8,506)	-	-	-	
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก							
การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ	(2,274)	-	(2,274)	(1,533)	11	(1,522)	
การตีมูลค่าที่ดินใหม่	(142)	28	(114)	1,730	(346)	1,384	



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	งบการเงินรวม					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560			สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559		
	ก่อน ภาษีเงินได้	รายได้ ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้	ก่อน ภาษีเงินได้	รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับ โครงการผลประโยชน์พนักงานที่ กำหนดไว้	(183)	36	(147)	75	(15)	60
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม สุทธิของเงินลงทุนเพื่อขาย	(4)	1	(3)	9	(2)	7
<b>รวม</b>	<b>(10,826)</b>	<b>65</b>	<b>(10,761)</b>	<b>2,418</b>	<b>(352)</b>	<b>2,066</b>

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560			สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559		
	ก่อน ภาษีเงินได้	รายได้ ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้	ก่อน ภาษีเงินได้	ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้	สุทธิจาก ภาษีเงินได้
กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์ พนักงานที่กำหนดไว้	(13)	3	(10)	4	(1)	3
<b>รวม</b>	<b>(13)</b>	<b>3</b>	<b>(10)</b>	<b>4</b>	<b>(1)</b>	<b>3</b>

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	งบการเงินรวม			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560		สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(ล้านบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(ล้านบาท)
กำไรสำหรับปี/งวด		34,681		19,036
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม		5,132		3,643
กำไรก่อนภาษีเงินได้รวม		39,813		22,679
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.00	7,962	20.00	4,536
ผลกระทบจากความแตกต่างของอัตราภาษี				
สำหรับกิจการในต่างประเทศ		(567)		(194)
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี		(2,421)		(930)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		(63)		168
ผลขาดทุนในปี/งวดปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็น				
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		214		66
อื่นๆ		7		(3)
<b>รวม</b>	<b>12.89</b>	<b>5,132</b>	<b>16.06</b>	<b>3,643</b>

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560		สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559	
	อัตราภาษี		อัตราภาษี	
	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)
กำไรสำหรับปี/งวด		17,464		18,987
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รวม		383		317
กำไรก่อนภาษีเงินได้รวม		17,847		19,304
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.00	3,569	20.00	3,861
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี		(3,210)		(3,563)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		24		19
<b>รวม</b>	<b>2.15</b>	<b>383</b>	<b>1.64</b>	<b>317</b>

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลืออัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

33 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้บริษัทย่อยสองแห่งได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับการผลิตก๊าซชีวภาพและการผลิตเครื่องคั้ม ซึ่งพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การผลิตก๊าซชีวภาพ

- (ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- (ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- (ค) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลาห้าปี นับแต่วันที่สิ้นสุดสิทธิประโยชน์ตามข้อ (ข) และ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

- (ค) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีกำหนดเวลาห้าปี นับแต่วันที่สิ้นสุดสิทธิประโยชน์ตามข้อ (ข) และ
- (ง) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสีย ภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้แปดปีนั้น

การผลิตเครื่องดื่ม

- (ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสำหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- (ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม มีกำหนดเวลาแปดปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น และ
- (ค) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวมคำนวณเพื่อเสีย ภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้แปดปีนั้น

เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทย่อยดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวด		สำหรับงวด	
	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	เก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	เก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม	6,064	4,023	-	-
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม	183,933	135,130	-	-
<b>รวมรายได้</b>	<b>189,997</b>	<b>139,153</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

**กำไรต่อหุ้นปรับลด**

กำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 คำนวณจากกำไรสำหรับปี/งวดที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว ระหว่างปี/งวด หลังจากที่ได้ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับงวด		สำหรับงวด	
	สำหรับปี	เก้าเดือน	สำหรับปี	เก้าเดือน
	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่	สิ้นสุดวันที่
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท / ล้านหุ้น)			
กำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ				
ของบริษัท (ปรับลด)	34,510	18,920	17,464	18,987
จำนวนหุ้นสามัญ (ขั้นพื้นฐาน)	25,110	25,110	25,110	25,110
ผลกระทบจากแผนการกำหนด				
ค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว	3	-	3	-
จำนวนหุ้นสามัญ (ปรับลด)	<b>25,113</b>	<b>25,110</b>	<b>25,113</b>	<b>25,110</b>
กำไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท)	<b>1.37</b>	<b>0.75</b>	<b>0.70</b>	<b>0.76</b>

**35 เงินปันผล**

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,066 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 5,022 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 10,044 ล้านบาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 5,022 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วในเดือนมิถุนายน 2560

## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.61 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,317 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 3,767 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 11,551 ล้านบาท ในระหว่างปี 2559

## 36 เครื่องมือทางการเงิน

### นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของลูกค้า กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสียหายและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

### การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัทคือ การรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้และความเชื่อมั่นของตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

**ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย**

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยหมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17) กลุ่มบริษัทได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำให้แน่ใจว่าดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 และระยะเวลาที่ครบกำหนดชำระหรือกำหนดอัตราใหม่มีดังนี้

	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		ภายใน 1 ปี	หลังจาก 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี (ล้านบาท)	รวม
<b>ปี 2560</b>				
หมุนเวียน				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	5.00	11,351	-	11,351
<b>รวม</b>		<b>11,351</b>	<b>-</b>	<b>11,351</b>
<b>ปี 2559</b>				
หมุนเวียน				
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	5.00	6,912	-	6,912
<b>รวม</b>		<b>6,912</b>	<b>-</b>	<b>6,912</b>



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 และระยะเวลาที่ครบกำหนดชำระหรือกำหนดอัตราใหม่มีดังนี้

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	ภายใน 1 ปี	งบการเงินรวม	
			หลังจาก 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี (ล้านบาท)	รวม
<b>ปี 2560</b>				
<b>หมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	0.98 - 1.94	5,703	-	5,703
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1.88 - 3.10	24,950	-	24,950
เงินกู้ยืมอื่น	5.00	5	-	5
<b>ไม่หมุนเวียน</b>				
หุ้นกู้	2.20 - 2.51	-	2,000	2,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	2.40	-	8,000	8,000
<b>รวม</b>		<b>30,658</b>	<b>10,000</b>	<b>40,658</b>
<b>ปี 2559</b>				
<b>หมุนเวียน</b>				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	1.60 - 1.75	1,072	-	1,072
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1.75 - 1.78	2,423	-	2,423
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1.88 - 3.35	15,501	-	15,501
<b>ไม่หมุนเวียน</b>				
หุ้นกู้	2.20 - 2.51	-	2,000	2,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1.88 - 3.10	-	25,089	25,089
<b>รวม</b>		<b>18,996</b>	<b>27,089</b>	<b>46,085</b>

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
		ภายใน 1 ปี	หลังจาก 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี (ล้านบาท)	รวม
<b>ปี 2560</b>				
<b>หมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1.94	3,953	-	3,953
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1.88 - 3.10	24,950	-	24,950
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4.00	11,602	-	11,602
<b>ไม่หมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	2.40	-	8,000	8,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4.00	-	27,494	27,494
<b>รวม</b>		<b>40,505</b>	<b>35,494</b>	<b>75,999</b>
<b>ปี 2559</b>				
<b>หมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1.77	1,989	-	1,989
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1.98 - 3.35	14,956	-	14,956
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4.00	25,505	-	25,505
<b>ไม่หมุนเวียน</b>				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1.88 - 3.10	-	24,763	24,763
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2.30	-	1,264	1,264
<b>รวม</b>		<b>42,450</b>	<b>26,027</b>	<b>68,477</b>

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

**ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ**

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัท ได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที่รายงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559
	(ล้านบาท)			
<b>เงินเหรียญสิงคโปร์</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	1	42	-
เจ้าหนี้การค้า	18	-	(7)	-
เงินกู้ยืมจากและเจ้าหนี้อื่น-บุคคลหรือ				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	(8)	(6)	(4)
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	17	-	(15)	-
เจ้าหนี้อื่น	19	(6)	-	-
<b>ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน</b>				
ที่มีความเสี่ยง		(13)	(11)	(4)
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ		-	1	-
<b>ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ</b>		<b>(13)</b>	<b>(10)</b>	<b>(4)</b>
<b>เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	69	83	-
ลูกหนี้การค้า	6	180	19	-
เจ้าหนี้การค้า	18	(8)	(38)	-
เงินกู้ยืมจากและเจ้าหนี้อื่น-บุคคลหรือ				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4	(1)	(1)	(1)
เจ้าหนี้อื่น	19	(41)	(21)	-

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559	30 กันยายน 2560	30 กันยายน 2559
			(ล้านบาท)	
<b>เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา (ต่อ)</b>				
<b>ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน</b>				
ที่มีความเสี่ยง	199	42	(1)	-
ประมาณการยอดซื้อสินค้า	(324)	(404)	-	-
ประมาณการยอดซื้อสินทรัพย์	(62)	(17)	-	-
ประมาณการหนี้สินอื่น	(834)	(696)	-	-
<b>ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น</b>	<b>(1,021)</b>	<b>(1,075)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ	5	53	-	-
<b>ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ</b>	<b>(1,016)</b>	<b>(1,022)</b>	<b>(1)</b>	<b>-</b>
<b>เงินยูโร</b>				
ลูกหนี้อื่น	-	8	-	-
เจ้าหนี้การค้า	18 (187)	(297)	-	-
เจ้าหนี้อื่น-บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	-	(84)	-	-
เจ้าหนี้อื่น	19 (101)	(69)	-	-
<b>ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน</b>				
ที่มีความเสี่ยง	(288)	(442)	-	-
ประมาณการยอดซื้อสินค้า	(911)	(933)	-	-
ประมาณการยอดจ่ายค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์	(72)	(71)	-	-
ประมาณการยอดซื้อสินทรัพย์	(35)	(252)	-	-
ประมาณการหนี้สินอื่น	(41)	(112)	-	-
<b>ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น</b>	<b>(1,347)</b>	<b>(1,810)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ	186	259	-	-
<b>ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ</b>	<b>(1,161)</b>	<b>(1,551)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินปอนด์สเตอร์ลิง</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5 12	4	-	-
เจ้าหนี้การค้า	18 (12)	(17)	-	-
เจ้าหนี้อื่น-บุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน	4 -	(1)	-	-
เจ้าหนี้อื่น	19 -	(5)	-	-

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
			(ล้านบาท)	
<b>เงินปอนด์สเตอร์ลิง (ต่อ)</b>				
<b>ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน</b>				
ที่มีความเสี่ยง	-	(19)	-	-
ประมาณการยอดซื้อสินค้า	(20)	(22)	-	-
ประมาณการยอดจ่ายค่าโฆษณา			-	-
ประชาสัมพันธ์	(20)	(168)	-	-
ประมาณการยอดซื้อสินทรัพย์	-	(163)	-	-
ประมาณการหนี้สินอื่น	-	(23)	-	-
<b>ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น</b>	<b>(40)</b>	<b>(395)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ	5	-	-	-
<b>ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ</b>	<b>(35)</b>	<b>(395)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย</b>				
เจ้าหนี้การค้า	18	(36)	-	-
<b>ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน</b>				
ที่มีความเสี่ยง	(36)	-	-	-
ประมาณการยอดซื้อสินค้า	(192)	-	-	-
<b>ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น</b>	<b>(228)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ	19	-	-	-
<b>ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ</b>	<b>(209)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
<b>เงินเหรียญฮ่องกง</b>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	31	-	-
เจ้าหนี้อื่น	19	(1)	-	1,264
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีความเสี่ยง	<u>30</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,264</u>
<b>เงินเยนญี่ปุ่น</b>				
เจ้าหนี้อื่น	19	(64)	-	-
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีความเสี่ยง	<u>(64)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ประมาณการขอซื้อเครื่องจักร	-	(117)	-	-
ประมาณการหนี้สินอื่น	(7)	-	-	-
ยอดรวมความเสี่ยงทั้งสิ้น	<u>(71)</u>	<u>(117)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ	63	-	-	-
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ	<u>(8)</u>	<u>(117)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>เงินตราต่างประเทศอื่นๆ</b>				
ลูกหนี้การค้า	6	6	13	-
ลูกหนี้อื่น	-	-	40	-
เจ้าหนี้อื่น	19	(24)	(52)	-
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีความเสี่ยง	<u>(18)</u>	<u>1</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

#### ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อคือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงให้เห็นในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

#### ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

#### มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมีมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทุกรายการ ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม						
	มูลค่าตามบัญชี			มูลค่ายุติธรรม			
	หมุนเวียน	ไม่หมุนเวียน	รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
	(ล้านบาท)						
<b>30 กันยายน 2560</b>							
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
สัญญาซื้อขายเงินตรา							
ต่างประเทศที่เป็น							
รายการสินทรัพย์	-	-	-	-	144	-	144
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
เงินกู้ยืมและตั๋วเงิน							
ระยะยาวจาก							
สถาบันการเงิน	24,950	8,000	32,950	-	-	34,101	34,101
หุ้นกู้		2,000	2,000	-	2,013	-	2,013
สัญญาซื้อขายเงินตรา							
ต่างประเทศที่เป็น							
รายการหนี้สิน	-	-	-	-	302	-	302

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

	งบการเงินรวม						
	มูลค่าตามบัญชี			มูลค่ายุติธรรม			
	หมุนเวียน	ไม่หมุนเวียน	รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
	(ล้านบาท)						
<b>30 กันยายน 2559</b>							
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
สัญญาซื้อขายเงินตรา							
ต่างประเทศที่เป็น							
รายการสินทรัพย์	-	-	-	-	109	-	109
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
เงินกู้ยืมและตัวเงิน							
ระยะยาวจาก							
สถาบันการเงิน	15,501	25,089	40,590	-	-	40,839	40,839
หุ้นกู้	-	2,000	2,000	-	2,014	-	2,014
สัญญาซื้อขายเงินตรา							
ต่างประเทศที่เป็น							
รายการหนี้สิน	-	-	-	-	333	-	333
	<b>งบการเงินเฉพาะกิจการ</b>						
	มูลค่าตามบัญชี			มูลค่ายุติธรรม			
	หมุนเวียน	ไม่หมุนเวียน	รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
	(ล้านบาท)						
<b>30 กันยายน 2560</b>							
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก							
บุคคลหรือกิจการ							
ที่เกี่ยวข้องกัน	-	27,494	27,494	-	-	28,463	28,463
เงินกู้ยืมและตัวเงิน							
ระยะยาวจาก							
สถาบันการเงิน	24,950	8,000	32,950	-	-	34,101	34,101



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	มูลค่าตามบัญชี			มูลค่ายุติธรรม			
	หมุนเวียน	ไม่หมุนเวียน	รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
	(ล้านบาท)						
<b>30 กันยายน 2559</b>							
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
เงินกู้ยืมระยะยาวจาก							
บุคคลหรือกิจการ							
ที่เกี่ยวข้องกัน	-	1,264	1,264	-	-	1,160	1,160
เงินกู้ยืมและตัวเงิน							
ระยะยาวจาก							
สถาบันการเงิน	14,956	24,763	39,719	-	-	39,960	39,960

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนที่หมุนเวียนเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านั้นจะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น

เครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อขายซึ่งเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนถูกประเมินเป็นระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม

เครื่องมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ประเภท	เทคนิคการประเมินมูลค่า	ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ	ราคาจากนายหน้า	ไม่มี
หุ้นกู้	อ้างอิงจากราคานายหน้า	ไม่มี
เงินกู้ยืม	วิธีคิดลดกระแสเงินสด	อัตราคิดลด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

37 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน	30 กันยายน
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)			
<b>ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน</b>				
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้				
เครื่องจักรและอุปกรณ์	224	1,052	-	-
อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น	172	171	-	-
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	101	15	-	-
<b>รวม</b>	<b>497</b>	<b>1,238</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้</b>				
ภายในหนึ่งปี	583	640	22	23
หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี	518	563	28	40
หลังจากห้าปี	72	79	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,173</b>	<b>1,282</b>	<b>50</b>	<b>63</b>
<b>ภาระผูกพันอื่นๆ</b>				
สัญญาซื้อสินค้าและวัตถุดิบ	1,626	1,420	-	-
สัญญาโฆษณาและสปอนเซอร์	1,417	542	-	-
สัญญาจ้างผู้ชำนาญการและบริษัทที่ปรึกษา	1,026	1,142	332	370
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	1,064	1,067	-	-
สัญญาบริการ	816	618	17	11
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	304	334	-	-
เลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับซื้อสินค้าและ				
วัสดุที่ยังไม่ได้ใช้	272	253	-	-
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	146	109	-	-
สัญญาซื้อกากน้ำตาล	113	307	-	-
สัญญาอื่นๆ	6	22	-	1
<b>รวม</b>	<b>6,790</b>	<b>5,814</b>	<b>349</b>	<b>382</b>

## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

#### ภาระผูกพันอื่นๆ ที่สำคัญ

##### สัญญาว่าจ้างผู้ชำนาญการ

ในปี 2547 บริษัทและบริษัทย่อย 4 บริษัท ทำสัญญาว่าจ้างผู้ชำนาญการผู้หนึ่งในการควบคุมดูแลการผลิตและปรุงสุรา “หัวเชื้อสุรา” โดยมีระยะเวลาจ้าง 40 ปี นับแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2587 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันต้องจ่ายค่าจ้างแก่ผู้ชำนาญการเป็นรายเดือน รวมเดือนละจำนวน 4.3 ล้านบาท โดยเพิ่มค่าจ้างในอัตราร้อยละ 5 ทุกๆ รอบ 12 เดือน ในช่วงเวลา 20 ปีแรก นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2567 หลังจากนั้นบริษัทและบริษัทย่อยจะจ่ายค่าจ้างเหมาเป็นรายเดือนรวมเดือนละจำนวน 0.25 ล้านบาท จนครบกำหนดตามสัญญา ค่าจ้างภายใต้สัญญาเป็นจำนวนเงินรวม 1,766.2 ล้านบาท ต่อมาเมื่อมีการทำบันทึกข้อตกลงแนบท้ายเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2549 ให้บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายเงินจำนวนรวม 2,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ชำนาญการท่านนี้เพิ่มเติม ดังนั้น ค่าจ้างทั้งสิ้นภายใต้สัญญาทั้งส่วนที่บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายไปแล้วและส่วนที่ยังไม่ได้จ่ายมีจำนวนเงินรวม 3,766.2 ล้านบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ค่าจ้างที่จะจ่ายตลอดอายุสัญญาคงเหลือมีจำนวนเงิน 836 ล้านบาท (30 กันยายน 2559: 929.4 ล้านบาท)

##### สัญญาว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 บริษัททำสัญญาที่ปรึกษากับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการผลิตสุราในประเทศไทยและงานอื่นๆ ที่กำหนดในสัญญา โดยมีระยะเวลาจ้าง 10 ปี นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน เดือนละ ประมาณ 1.67 ล้านบาท โดยปรับเพิ่มค่าจ้างในอัตราร้อยละ 5 ทุกๆ รอบ 12 เดือน ในช่วงเวลา 10 ปี ค่าจ้างภายใต้สัญญาเป็นจำนวนเงินรวม 251.56 ล้านบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ค่าจ้างที่จะต้องจ่ายตลอดอายุสัญญาคงเหลือมีจำนวนเงิน 190.34 ล้านบาท (30 กันยายน 2559: 212.31 ล้านบาท)

## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

#### สัญญาสปอนเซอร์

ในปี 2558 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญากับสโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งในประเทศสเปน เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2561 เพื่อทำการประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทตามขอบเขตที่ระบุในสัญญา (โดยสามารถใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า รูปภาพ และตราสัญลักษณ์ของสโมสร) บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันต้องจ่ายเงินรวม 3.6 ล้านยูโร ตลอดระยะเวลา 3 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

ในปี 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาให้การสนับสนุนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2569 เพื่อทำการประชาสัมพันธ์สินค้าตามสิทธิประโยชน์ที่ระบุในสัญญา บริษัทย่อยดังกล่าวจะสนับสนุนเป็นเงินและอื่น ๆ รวมมูลค่า 100 ล้านบาทต่อปี ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

ในปี 2560 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญากับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุในสัญญา บริษัทย่อยดังกล่าวมีภาระผูกพันต้องจ่ายเงินขั้นต่ำจำนวน 0.15 ล้านปอนด์สเตอร์ลิงต่อปี ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา

#### สัญญาซื้อขายวัตถุดิบและวัสดุบรรจุภัณฑ์

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 บริษัทและบริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบและวัสดุบรรจุภัณฑ์กับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง ให้เป็นผู้ดำเนินการกระจายสินค้าสู่ร้านค้าในเครือและควบคุมการบริหารวัตถุดิบและวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทและบริษัทย่อยตกลงที่จะชำระค่าบริการตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา ต่อมาได้ทำบันทึกข้อตกลงเพื่อต่ออายุสัญญาดังกล่าวออกไปอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

#### สัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้า

บริษัทย่อยของบริษัทและบริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้ทำสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้ากับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อขนส่งสินค้าจากโรงงานผลิตสินค้าไปยังปลายทางที่กำหนด โดยมีอัตราค่าขนส่งสินค้าคิดเป็นราคาต่อเที่ยวรถตามที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เมื่อครบสัญญาแล้ว หากคู่สัญญาไม่แจ้งบอกเลิกล่วงหน้าให้ถือว่าสามารถต่ออายุสัญญาออกไปอีกคราวละ 1 ปี

## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

#### สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 บริษัท โออิชิ เทรคคิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง โดยบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวตกลงที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 7 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะต่ออายุสัญญาให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหนึ่งก่อนระยะเวลาของสัญญาจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน ต่อมาเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 บริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวได้ทำสัญญาใหม่กับคู่สัญญา โดยสัญญามีกำหนดระยะเวลาสองปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 และหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์จะต่ออายุสัญญาให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่ายหนึ่งก่อนระยะเวลาของสัญญาจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 90 วัน

#### สัญญาผลิตสินค้า

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 บริษัท โออิชิ เทรคคิง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้ทำสัญญาผลิตสินค้าให้กับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง ในราคาและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา โดยสัญญามีอายุ 5 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

#### สัญญาผลิต

บริษัท เสริมสุข เบฟเวอเรจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทย่อยทางอ้อม ได้ทำสัญญาเพื่อเป็นผู้ผลิตกับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (ประเทศไทย) จำกัด (“คู่สัญญา”) เพื่อผลิตเครื่องดื่มชา บริษัทย่อยของ บริษัทย่อยทางอ้อมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีระยะเวลาหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

## 38 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

### บริษัทและบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้ดำเนินการซื้อหุ้นร้อยละ 76 ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด (“สะไปซ์ ออฟ เอเชีย”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศไทย เป็นจำนวนเงิน 114.5 ล้านบาท จากการซื้อหุ้นดังกล่าวส่งผลให้ สะไปซ์ ออฟ เอเชีย เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท

ในเดือนตุลาคม 2560 บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นและออกตั๋วเงินระยะสั้นกับสถาบันการเงินในประเทศหลายแห่ง รวมเป็นจำนวนเงิน 19,600 ล้านบาท ซึ่งไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.6 - 1.8 ต่อปี

## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 International Beverage Holdings Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และ International Beverage Holdings (Singapore) Pte. Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้เพิ่มทุนจำนวน 5,602.32 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง และ 720.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามลำดับเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 International Beverage Holdings (Singapore) Pte. Limited (“IBHL Singapore”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้ดำเนินการซื้อหุ้นร้อยละ 75 ของหุ้นทั้งหมดใน Myanmar Supply Chain and Marketing Services Co., Ltd. (“MSC”) และ Myanmar Distillery Co., Ltd. (“MDC”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จากบุคคลภายนอก โดยได้ซื้อหุ้นทางตรงร้อยละ 5 ใน MSC และ MDC และซื้อหุ้นทางอ้อมร้อยละ 70 ใน MSC และ MDC จากการซื้อหุ้นร้อยละ 100 ใน Alliance Asia Investment Private Limited (“AAIPL”) และ Alliance Strategic Investments Pte. Ltd. (“AS IPL”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 70 ของหุ้นทั้งหมดใน MSC และ MDC โดยค่าตอบแทนรวมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเป็นจำนวนเงินประมาณ 741.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จากการซื้อหุ้นดังกล่าวส่งผลให้ MSC MDC AAIPL และ AS IPL เป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท

บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของธุรกิจที่ซื้อตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ของสภาวิชาชีพเอเชีย MSC MDC AAIPL และ AS IPL ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ซื้อ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 International Beverage Trading (Hong Kong) Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศฮ่องกง โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 1,000 ปอนด์ โดยมี International Beverage Holding Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้นทั้งหมด

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 บริษัท ได้ทำสัญญากับ Cycling Track Management Co., Ltd. (“CTMC”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ประเทศไทยเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ระบุในสัญญาโครงการ ลู่วิ่งจักรยาน ระดับโลก บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสัญญามีอายุ 9 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2569 ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาบริษัทต้องจ่ายเงินให้ CTMC เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100 ล้านบาท ภายในเดือนธันวาคม 2560

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติในหลักการให้ทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารระยะยาว กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นสำนักงานอีกแห่งของกลุ่มบริษัท เป็นระยะเวลาประมาณ 32 ปี 8 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยมีอัตราค่าเช่าตามที่กำหนดในสัญญา

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทำสัญญาเช่าคลังสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้า เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีเงื่อนไขและอัตราค่าเช่าตามที่กำหนดในสัญญา

## บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ความเห็นชอบการเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 16,824 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 5,022 ล้านบาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.47 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 11,802 ล้านบาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

#### บริษัทร่วมของบริษัทย่อยทางอ้อม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทของ Fraser and Neave, Limited (“F&N”) และ Frasers Centerpoint Limited (“FCL”) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 และเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ตามลำดับ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ความเห็นชอบการเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.045 เหรียญสิงคโปร์ และ 0.086 เหรียญสิงคโปร์ ตามลำดับ ทั้งนี้ F&N และ FCL ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.015 เหรียญสิงคโปร์ และ 0.024 เหรียญสิงคโปร์ ในเดือนมิถุนายน โดยจะมีการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.030 เหรียญสิงคโปร์ และ 0.062 เหรียญสิงคโปร์ในปี 2561 เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

#### 39 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้ และไม่ได้นำมาใช้ในการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้เกี่ยวข้องกับกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษัทไม่มีแผนที่จะนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ

#### มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

#### เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)	สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559)	งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559)	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)	สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)	รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง
	ต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559)	ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559)	การบัญชีและการรายงาน โครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559)	งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)	เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559)	กำไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559)	การค้ำของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559)	ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559)	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559)	เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)	การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)	สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559)	ส่วนงานดำเนินงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)	การร่วมกิจการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)	การวัดมูลค่ายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559)	สัญญาเช่าดำเนินงาน-สิ่งจูงใจให้แก่ผู้เช่า
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)	ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ หรือของผู้ถือหุ้น
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27	การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่สร้างขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	เรื่อง
(ปรับปรุง 2559) การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559)	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559)	รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559)	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)	การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559)	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559)	ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุน ขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการ บัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559)	การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)	การ โอนสินทรัพย์จากลูกค้า
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 5/2559	แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน เงินและหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัท ได้ประเมิน ในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ  
จากการถือปฏิบัติตามประกาศที่ออกใหม่นี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

40 ข้อมูลเพิ่มเติม

ตามที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2 (จ) เรื่องการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ได้ถูกจัดทำและนำเสนอเป็นครั้งแรกสำหรับรอบระยะเวลาใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบการนำเสนองบการเงินตามที่กำหนดไว้

เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการเปรียบเทียบและวิเคราะห์งบการเงิน กลุ่มบริษัทและบริษัทจึงได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งไม่ได้ตรวจสอบ ในรูปแบบของงบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการและข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน	
	2560	2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) (พันบาท)	2560	2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ)
<b>รายได้</b>				
รายได้จากการขาย	189,997,301	190,032,887	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการ	-	-	6,991,238	6,547,380
เงินปันผลรับ	5,499	4,984	15,392,990	21,364,664
ดอกเบี้ยรับ	42,610	45,275	445,206	420,884
กำไรสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน	34,895	207,628	56,216	76,484
รายได้อื่น	616,785	913,896	9,078	3,087
<b>รวมรายได้</b>	<b>190,697,090</b>	<b>191,204,670</b>	<b>22,894,728</b>	<b>28,412,499</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>				
ต้นทุนขาย	131,898,650	134,370,743	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	2,291,803	1,997,676
ค่าใช้จ่ายในการขาย	18,573,766	18,212,837	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	12,000,424	11,708,385	551,692	513,890
ต้นทุนทางการเงิน	981,337	1,148,322	2,203,809	2,340,120
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>163,454,177</b>	<b>165,440,287</b>	<b>5,047,304</b>	<b>4,851,686</b>

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

งบกำไรขาดทุน (ต่อ)	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน	
	2560	2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) (พันบาท)	2560	2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ)
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิจากภาษีเงินได้)				
- ส่วนแบ่งกำไรในการดำเนินงานปกติจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม	4,072,898	4,102,872	-	-
- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียใน เงินลงทุนอื่นของบริษัทร่วม	8,496,587	-	-	-
กำไรก่อนภาษีเงินได้	<u>39,812,398</u>	<u>29,867,255</u>	<u>17,847,424</u>	<u>23,560,813</u>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(5,131,634)	(4,835,298)	(383,202)	(369,787)
กำไรสำหรับปี	<u>34,680,764</u>	<u>25,031,957</u>	<u>17,464,222</u>	<u>23,191,026</u>
การแบ่งปันผลกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	34,509,739	24,949,231	17,464,222	23,191,026
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่อำนาจควบคุม	171,025	82,726	-	-
กำไรสำหรับปี	<u>34,680,764</u>	<u>25,031,957</u>	<u>17,464,222</u>	<u>23,191,026</u>
กำไรต่อหุ้น (บาท)				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	<u>1.37</u>	<u>0.99</u>	<u>0.70</u>	<u>0.92</u>
กำไรต่อหุ้นปรับลด	<u>1.37</u>	<u>0.99</u>	<u>0.70</u>	<u>0.92</u>

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) (พันบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ)
กำไรสำหรับปี	34,680,764	25,031,957	17,464,222	23,191,026
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน				
การตีราคามูลค่าที่ดินใหม่	(141,471)	1,730,671	-	-
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน ที่กำหนดไว้	(183,254)	(34,026)	(12,630)	(10,782)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	64,713	(336,340)	2,526	2,158
	<u>(260,012)</u>	<u>1,360,305</u>	<u>(10,104)</u>	<u>(8,624)</u>
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน				
ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม				
- ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในการดำเนินงานปกติ จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	282,863	3,805,368	-	-
- การรับรู้กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของการเปลี่ยนแปลง ส่วนได้เสียในเงินลงทุนเพื่อขายของบริษัทร่วม	(8,506,039)	-	-	-
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า หน่วยงานต่างประเทศ	(2,274,379)	(1,853,402)	-	-
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเพื่อขาย	(3,702)	10,313	-	-
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น	740	6,332	-	-
	<u>(10,500,517)</u>	<u>1,968,611</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	<u>(10,760,529)</u>	<u>3,328,916</u>	<u>(10,104)</u>	<u>(8,624)</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	<u>23,920,235</u>	<u>28,360,873</u>	<u>17,454,118</u>	<u>23,182,402</u>

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน	
	2560	2559	2560	2559
		(ไม่ได้ตรวจสอบ)		(ไม่ได้ตรวจสอบ)
		(พันบาท)		
การแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	23,742,680	28,041,020	17,454,118	23,182,402
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	177,555	319,853	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	<u>23,920,235</u>	<u>28,360,873</u>	<u>17,454,118</u>	<u>23,182,402</u>

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน	
	2560	2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) (พันบาท)	2560	2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไรสำหรับปี	34,680,764	25,031,957	17,464,222	23,191,026
<b>รายการปรับปรุง</b>				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,307,684	4,421,020	36,953	28,487
ดอกเบี้ยรับ	(42,610)	(45,275)	(445,206)	(420,884)
ต้นทุนทางการเงิน	981,337	1,148,322	2,203,809	2,340,120
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยัง ไม่เกิดขึ้นจริง				
	2,274	(45,466)	(58)	(69,258)
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ				
	(5,095)	(5,989)	-	-
ตัดจำหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้ชำนาญการ				
	50,000	50,000	9,374	9,375
ขาดทุนจากค่าเพื่อมูลค่าสินค้าลดลง				
	47,504	73,524	-	-
ขาดทุนจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน				
	-	2,405	-	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น				
	(7,420)	-	-	-
กลับรายการกำไรจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น				
	68,281	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน				
	-	(2,408)	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน				
	14,528	58,838	(306)	(6)
ขาดทุนจากการซื้อขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (กลับรายการ)				
	82,130	(22,949)	-	-
ขาดทุนจากการซื้อขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน				
	92,983	-	-	-
เงินปันผลรับ				
	(5,499)	(4,984)	(15,392,990)	(21,364,664)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน				
	246,055	246,339	22,754	22,346
ค่าใช้จ่ายโครงการค่าตอบแทนระยะยาว				
	33,541	-	15,005	-

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

งบกระแสเงินสด (ต่อ)	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน	
	2560	2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ) (พันบาท)	25600	2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ต่อ)</b>				
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย ในเงินลงทุนอื่นของบริษัทร่วม	(8,496,587)	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรในการดำเนินงานปกติจาก เงินลงทุนในบริษัทร่วม	(4,072,898)	(4,102,872)	-	-
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	5,131,634	4,835,298	383,202	369,787
	<u>33,108,606</u>	<u>31,637,760</u>	<u>4,296,759</u>	<u>4,106,329</u>
<b>การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>				
ลูกหนี้การค้า	(32,338)	535,162	(114,099)	502,405
ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	93,175	(67,042)	(69,208)	2,320
ลูกหนี้อื่น	100,335	(40,114)	(29,402)	(18,262)
สินค้าคงเหลือ	336,646	1,146,453	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(1,461,555)	(243,414)	(18,674)	56,580
เจ้าหนี้การค้า	264,806	16,900	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	67,018	309,427	256,855	321,072
เจ้าหนี้อื่น	1,012,786	1,108,601	21,985	107,137
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(47,369)	290,741	(263,661)	(41,429)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(226,901)	(124,771)	(5,607)	(12,853)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(7,364)	(3,651)	26	45
	<u>33,207,845</u>	<u>34,566,052</u>	<u>4,074,974</u>	<u>5,023,344</u>
จ่ายภาษีเงินได้	(3,634,833)	(4,591,041)	(367,396)	(252,064)
	<u>29,573,012</u>	<u>29,975,011</u>	<u>3,707,578</u>	<u>4,771,280</u>
<b>เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

งบกระแสเงินสด (ต่อ)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	สำหรับปีสิ้นสุด		สำหรับปีสิ้นสุด	
	วันที่ 30 กันยายน		วันที่ 30 กันยายน	
	2560	2559	2560	2559
	(ไม่ได้ตรวจสอบ)		(ไม่ได้ตรวจสอบ)	
	(พันบาท)			
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
รับดอกเบี้ย	42,019	43,300	454,670	455,843
รับเงินปันผล	2,273,453	2,355,752	15,392,990	21,364,664
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)	3,658	(2)	-	-
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	(15,757,081)	(22,786,070)
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง	-	-	11,317,210	30,936,270
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	74,200
เงินสดจ่ายสำหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	(230,980)	(11,013,881)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม	9,467	14,450	7,500	-
เงินสดจ่ายสำหรับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม	(1,694)	-	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น	42,420	-	-	-
ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	22,483	-	-
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(5,507,441)	(4,033,888)	(46,666)	(49,848)
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	155,969	152,327	744	66
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(49,769)	(69,954)	(17,902)	(12,803)
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2,396	1,212	70	-
สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น	-	(500)	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น	(23,779)	(8,028)	-	-
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน</b>	<b>(3,053,301)</b>	<b>(1,522,848)</b>	<b>11,120,555</b>	<b>18,968,441</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
จ่ายดอกเบี้ย	(791,059)	(1,237,964)	(1,974,620)	(2,443,030)
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(15,066,015)	(16,572,616)	(15,066,015)	(16,572,616)
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(95,560)	(97,667)	-	-
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	(1,072,120)	(313,418)	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	21,665,431	26,016,732	20,050,000	23,150,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(18,343,772)	(37,460,000)	(18,050,000)	(31,600,000)



บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

งบกระแสเงินสด (ต่อ)	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน	
	2560	2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ)	2560	2559 (ไม่ได้ตรวจสอบ)
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ต่อ)</b>				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	4,500	-	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	29,492,921	77,744,204
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(43,395,323)	(78,396,800)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	27,494,000	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(1,264,536)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน การเงินและหุ้นกู้	8,000,000	12,000,000	8,000,000	10,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(15,869,509)	(6,047,212)	(15,000,000)	(4,000,000)
<b>เงินสดสุทธิได้ใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(21,568,104)</b>	<b>(23,712,145)</b>	<b>(9,713,573)</b>	<b>(22,118,242)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ</b>	<b>4,951,607</b>	<b>4,740,018</b>	<b>5,114,560</b>	<b>1,621,479</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 และ 2558	5,059,219	1,497,949	1,734,302	112,823
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า หน่วยงานต่างประเทศ	(81,616)	(1,178,748)	-	-
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน</b>	<b>9,929,210</b>	<b>5,059,219</b>	<b>6,848,862</b>	<b>1,734,302</b>
<b>รายการที่ไม่เป็นเงินสด</b>				
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่จะเรียกชำระตามข้อตกลง	-	-	-	24,950,000
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	643,402	500,249	4,002	9,826
ลูกหนี้อื่นค่าตอบแทนระยะยาว-หุ้น	-	-	18,536	-
จัดประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	12,569,000

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ข้อมูลเกี่ยวกับผลได้ (เสีย) ตามส่วนงานธุรกิจ

	ธุรกิจสุรา 2560	ธุรกิจสุรา 2559 (ไม่ ได้ตรวจสอบ)	ธุรกิจเบียร์ 2560	ธุรกิจเบียร์ 2559 (ไม่ ได้ตรวจสอบ)	ธุรกิจเครื่องดื่มผสม แอลกอฮอล์ 2560	ธุรกิจเครื่องดื่มผสม แอลกอฮอล์ 2559 (ไม่ ได้ตรวจสอบ)	ธุรกิจอาหาร 2560	ธุรกิจอาหาร 2559 (ไม่ ได้ตรวจสอบ)	ตัดรายการ ระหว่างกัน 2560	ตัดรายการ ระหว่างกัน 2559 (ไม่ ได้ตรวจสอบ)	รวม 2560	รวม 2559 (ไม่ ได้ตรวจสอบ)
รายได้จากการขายลูกข่ายภายนอก	109,237	106,347	57,316	60,146	16,738	16,898	6,706	6,642	-	-	189,997	190,033
รายได้จากการขายระหว่างส่วนงาน	60	152	10	13	39	38	36	3	(145)	(206)	-	-
ดอกเบี้ยรับ	21	23	11	12	6	7	5	3	-	-	43	45
รายได้อื่น	228	317	190	324	349	581	45	41	(155)	(137)	657	1,126
<b>รวมรายได้ที่จำแนกส่วนงานได้</b>	<b>109,546</b>	<b>106,839</b>	<b>57,527</b>	<b>60,495</b>	<b>17,132</b>	<b>17,524</b>	<b>6,792</b>	<b>6,689</b>	<b>(300)</b>	<b>(343)</b>	<b>190,697</b>	<b>191,204</b>
ต้นทุนขาย	73,209	71,580	44,316	47,937	10,769	11,132	3,705	3,871	(100)	(149)	131,899	134,371
ค่าใช้จ่ายในการขาย	5,050	4,843	7,092	6,250	5,640	6,452	896	771	(104)	(103)	18,574	18,213
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	5,570	5,201	2,385	2,458	2,095	2,210	2,046	1,930	(96)	(91)	12,000	11,708
ต้นทุนทางการเงิน	215	227	54	61	149	130	18	12	-	-	436	430
<b>รวมค่าใช้จ่ายที่จำแนกส่วนงานได้</b>	<b>84,044</b>	<b>81,851</b>	<b>53,847</b>	<b>56,706</b>	<b>18,653</b>	<b>19,924</b>	<b>6,665</b>	<b>6,584</b>	<b>(300)</b>	<b>(343)</b>	<b>162,909</b>	<b>164,722</b>
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	143	131	-	-	-	-	143	131
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	25,502	24,988	3,680	3,789	(1,378)	(2,269)	127	105	-	-	27,931	26,613
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(5,082)	(4,993)	(550)	(524)	523	699	(23)	(17)	-	-	(5,132)	(4,835)
กำไร (ขาดทุน) ที่จำแนกส่วนงานได้	20,420	19,995	3,130	3,265	(855)	(1,570)	104	88	-	-	22,799	21,778

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการที่จำแนกส่วนงานไม่ได้  
 - ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในเงินลงทุนอื่นของบริษัทร่วม  
 - ส่วนแบ่งกำไรในการดำเนินงานปกติจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  
 - ต้นทุนทางการเงิน  
 รวมรายการที่จำแนกส่วนงานไม่ได้  
 กำไรสำหรับปี

รวม	
	สำหรับปีสิ้นสุด
	วันที่ 30 กันยายน
2560	2559
	(ไม่ได้ตรวจสอบ)
	(ล้านบาท)
8,497	-
3,930	3,972
(545)	(718)
<u>11,882</u>	<u>3,254</u>
<u>34,681</u>	<u>25,032</u>

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายจ่ายฝ่ายทุน ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายและกำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 มีดังนี้

	ธุรกิจเครื่องดื่มไม่ผสม					รวม
	ธุรกิจสุรา	ธุรกิจเบียร์	แอลกอฮอล์	ธุรกิจอาหาร	(ไม่ ได้ตรวจสอบ)	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	2560	2559	2560	2559	2560	2559
	(ไม่ ได้ตรวจสอบ)	(ไม่ ได้ตรวจสอบ)	(ไม่ ได้ตรวจสอบ)	(ไม่ ได้ตรวจสอบ)	(ไม่ ได้ตรวจสอบ)	(ไม่ ได้ตรวจสอบ)
			(ล้านบาท)			
รายจ่ายฝ่ายทุน	2,684	1,557	899	745	1,802	1,585
ค่าเสื่อมราคา	1,562	1,661	780	760	1,429	1,435
ค่าตัดจำหน่าย	22	21	8	5	9	7
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์	25	14	72	66	(91)	(57)
					(5)	(4)
					315	382
					488	520
					10	11
					49	44
					1	19
					5,700	4,269
					4,259	4,376
					49	44
					1	19
รายจ่ายฝ่ายทุนประกอบด้วย						
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,664	1,536	885	727	1,791	1,562
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	20	20	14	18	11	23
สิทธิการเช่า	-	1	-	-	-	-
					310	374
					5	8
					50	69
					-	-
					5,650	4,199